
 รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
   สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๕7 

วันท่ี 13 สิงหาคม ๒๕๕7  เวลา  ๑๔.๐๐ น.   
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
๑.นายทรงศักดิ์  กุลรัตน   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายสุจินต  สาครเสถียร  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นางกนกวรรณ     เบญจาทิกุล  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายสาธิต   อรุณเวสสะเศรษฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง 
6.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
7.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
8.นายวิษณุ  เกตุสุริยา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๗ อ.เมือง 
9.นายเสรี   สุวรรณวิจิตร        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๘  อ.เมือง 
10.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
11.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
12.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑2 อ.เมือง 
13.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
๑4.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๔ อ.แกลง 
๑5.นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.แกลง 
16.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.แกลง 
17.นายอดุลย  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บานคาย 
18.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานคาย 
19.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.บานฉาง 
20.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.บานฉาง 
21.นายไพรวัลย  จิตตปลืม้  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
22.นายธนนรินทร    สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
23.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.ปลวกแดง 
24.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 
25.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
26นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
27.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  

ผูไมมาประชุม 
1.นายอรรควุฒิ อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
2.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
     (ลาปวย)      
                3.นายเศรษฐา... 
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3.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บานคาย 
     (ลากิจ) 

ผูเขารวมประชุม 
๑.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๒.นายจารุวัฒน  สุนทรเวชพงษ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
4.นายทิวัตถ  ผองแผว   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายโชดก        วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายศุภศักดิ์        ผุดผอง   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
8. นายทวนธน  คํามีศรี   ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
9. นางมัณฑณา  แสงศิวะฤทธิ์  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
10.นายคัมภีร  ศรีสุนทร  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๑) 
11.นายสุวิทย  สดใส   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
12.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (3) 
13.นายตวงสิทธิ์        อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ  

รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
14.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ 
15.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   หัวหนาฝายพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
16.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  หัวหนาฝายการเงิน 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง 
17.นายชาญชัย        ภิรมจิตร   ผูอํานวยการกองชาง 
18.นางสุปราณี        ไวมงคุณ   ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
19.นายสุวินัย  สนิทมวง  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
20.นายอรุโณ  อิศรวิชิตชัยกุล  ผูอํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติฯ 
21.นายธวัชชัย        ใจดี   นิติกร 8ว รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
22.นางสาวธัญชนก    ศรีรัตน   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
23.นายมานิตย  จันวัน   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
24.นายประพันธ  ภูมิวารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินฯ 
      รก.ผอ.รร.อนุบาลนานาชาติตากสินฯ (วัดหวายกรอง) 
25.นางมยุรา    กอนทอง  เจาพนักงานธุรการ 4 
26.นางสาวจินตนา   สนอง    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
27.นางสาวณัฐชา เท่ียงตรง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
28.นางสาวน้ําเพชร  กลอมเกลี้ยง    ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 

29.นางสาวธัญลักษณ... 
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29.นางสาวธัญลักษณ จันทรเนตร  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 6ว 
30.นางอุษา  ชวนชิด   เจาพนักงานธุรการ 5  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
31.นางสาวญาณิศชา มหาเขต   ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน  
32.นางสาวสุวรรณวารี ตีสองเมือง  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5  
33.นางภัทรานิษฐ จรุงพันธุ   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5 
34.นายสุวิทย   แสงสิน   นิติกร 3 
35.นายวิทยา    สนามชัย  นักพัฒนาชุมชุน 5 
36.นางสาวรมยรรินทร บัวสุวรรณ  ผูชวยนิติกร 
37.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
38.นายผองพรรณ เศรษฐประเสริฐ  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6ว 
39.นายนุกูล  นาคะเกตุ  หัวหนาฝายกอสรางฯ  
40.นายสมพงษ          บุตรสายน้ํา  นายชางโยธา 7ว  

รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทางหลวงทองถ่ิน 
41.นายไตรรัตน  บุญลาภ   ผูชวยนิติกร 
42.นางสาวหงษหยก  มะลิซอน  ผูชวยนิติกร 
43.นางสาวสุวรรณา  มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
44.นางสาวฐิภาพรรณ  แกวถาวร  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ๓ 
45.นางสาวขวัญจิตร สิงหคํา   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6ว 
46.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
47.นางสุจิตรา          อัมพรมหา  หัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพยสิน 
48.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดฯ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน 
49.นางปราณี  แกกลา   หัวหนาฝายพัฒนาระบบฯ 
50.นางรุงนภา  แจงรุงเรือง  หัวหนาฝายตรวจสอบฎีกาฯ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได 
51.นางสาววีนัส   ไหวดี    นักพัฒนาชุมชุน 3 
52.นางณิชาพร   คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ 
53.นางขนิษฐา  พุมเจริญ  หัวหนาฝายนโยบายและแผนงาน 
54.นางรัชนี   ตันเกษม   เจาพนักงานธุรการ 6ว 
      รก.หัวหนาฝายกิจการขนสง 
55.นายปกรณ   บุราณรัตน  หัวหนาฝายเครื่องจักรกล 
56.นายกฤษฎา  บุญญนรังษี  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 7ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการกีฬาและนันทนาการ 
57.นายประจวบ          รัตนเกตุ   หัวหนาฝายทางหลวงทองถ่ิน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
 

58.นายพิทวัสชัย... 
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58.นายพิทวัสชัย รัตนพรวารีสกุล  ผูชวยนิติกร 
59.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 
60.นายอิทธิพล   ปรีชายศ   ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
61.นางธีระนันท  คําทอง   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 4   
62.นางสาวรัทญา  คันสูงเนิน    ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  
63.นางสาวแสงฉัตร งามสะอาด  ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
64.นางสาวเสาวณีย   แสนเจก   ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
65.นายอุบล    แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชน ๕ 
66.นางสาวศศินา   จรรยารักษ   ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
67.พ.จ.อ.พิชัย  วังเกษมสุข  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5 
68.นางโชติรส  เบาสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชน ๖ว 
69.นางสุวรรณา  เจริญชะนะ  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
70.นางสาวพชรชล วงศบุปผา  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ๕ 
71.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   เจาพนักงานธุรการ 6ว  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
72.นางสาวปรียนันท ลภัสกรพิบูล  เจาพนักงานธุรการ ๔ 

เริ่มประชุม  เวลา  14.20  น.       

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล     เม่ือท่ีประชุมพรอม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติ
เลขานุการสภาฯ องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ และขอ ๒๕  

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ บัดนี้มีสมาชิกสภาฯลงชื่อและอ ยูในหองประชุม จํานวน 27 คน         
ครบองคประชุม  

                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯคนท่ี ๑ และคนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก 

เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองกลาวเปดประชุม 
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายสุจินต สาครเสถียร    เรียนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
รองประธานสภาฯ(๑)  จังหวัดระยอง และทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติทุกทาน กระผมรูสึก 
  เปนเกียรติ มีความยินดีเปนอยางยิ่ง ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวน     
  จังหวัดระยอง เนื่องจากนายกอ งคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติ
  ตอ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด   
  ดังนั้น เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สภาองคการบริหารสวนจังหวัด
  ระยอง จึงไดนัดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระ ยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
  ประจําป 2557 ในวันนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาบรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้        
  จะกอใหเกิดความรวมมือ รวมใจของทุกฝาย เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิด
  ประโยชนแกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ไดเวลาอั นสมควรแลว กระผม 
  ขอ เปดการประชุมสภาองค การบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัย สามัญ สมัยท่ี 2          
  ประจําป 2557  

   กอนท่ีจะ... 



- ๕ - 
 

   กอนท่ีจะเขาสูระเบียบวาระการประชุม ผมมีเรื่องจะแจงใหท่ีประชุมทราบ เนื่องจาก
  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอ ญัตติ เรงดวนเขามา  เรื่อง ญัตติ             
  ขอความเห็นชอบ เสนอชื่อสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติในนามของ องคการบริหารสวนจังหวัด
  ระยอง โดยขอบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ 
   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด วยขอบัง คับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ขอ 38 ญัตติท้ังหลายตองทําเปนหนังสือยื่นตอประธานสภาทองถ่ินลวงหนากอน  
  วันประชุมไมนอยกวาหาวันและมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองอยางนอยสองคน แตหาก     
  สภาทองถ่ินนั้นมีสมาชิกสภาทองถ่ินเหลืออยูนอยกวาแปดคนใหมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรอง
  หนึ่งคน เวนแตตามกฎหมายหรือระเบียบนี้กําหนดวิธีการเสนอญัตติไวเปนอยางอ่ืน 

ฯลฯ 
   ญัตติท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง 
   ญัตติดังตอไ ปนี้อาจเสนอดวยวาจาในท่ีประชุมสภาทองถ่ินได โดยใหนําความ      
  ในขอ 39 มาใชบังคับ 

ฯลฯ 
   (๖) ญัตติท่ีประธานท่ีประชุมเห็นควรอนุญาต 

ฯลฯ 

นายสุจินต สาครเสถียร    ผมเห็นวาเปนเรื่องจําเปนและเรงดวน จึงขอจัดเปนระเบียบวาระท่ี 10 ขอเชิญ 
รองประธานสภาฯ(๑)  เจาหนาท่ีแจกระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ฉบับใหมใหท่ีประชุมดวยครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   

   ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

            (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต สาครเสถียร      ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(๑) 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบัง คับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทอ งถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการ ตรวจ
รายงานการประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพ่ือใหสมาชิ กสภาทองถ่ินไดมี
โอกาสตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงาน      
การประชุมนั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

 

นายสุจินต… 
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นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม รายงานผลการตรวจสอบ      
รองประธานสภาฯ(๑)  รายงานการประชุม 

ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล   เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล  
กรรมการ /เลขานุการฯ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี ๑๑ อําเภอ เมืองระยอง   
คกก.ตรวจรายงานฯ     ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 
   ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดมีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 
  ๔/255๗  เม่ือวันท่ี  ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๕๗  เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
  องคการบริหารสวนจังหวัด ระยอง กอ นนําเสนอตอสภาฯ  เพ่ือรับรอง ตามขอ ๓๓       
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดว ยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ.๒๕๔๗        
  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้     

 ขอ ๑ ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ มีนายอดุลย  นิยมสมาน เปนปร ะธานกรรมการ                
  นายวรเศรษฐ วงษไพศาล เปนกรรมการและเลขานุการ 

 ขอ ๒ มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุมไดแก นา งกนกวรรณ เบญจาทิกุล  
  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

 ขอ ๓ รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   
 วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒55๗ มีจํานวน ๓๓ หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

   จังหวัด ระยอง มาประชุมจํานวน 2๖ คน ไมมาประชุมจํานวน ๔ คน มีการประชุมท้ังสิ้น 
   จํานวน ๑๔ วาระ     
             โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ 
    ระเบียบวาระท่ี ๑๔  เรื่องอ่ืนๆ มีผูอภิปราย ดังนี้ 
   ๑. นายปยะ ปตุเตชะ เรื่อง สาธารณสุขมาชี้แจงเก่ียวกับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 
  และขณะนี้เรามีรองปลัด อบจ . คนท่ี ๓ ผมจึงมอบหมายใหดูแลเรื่องการศึกษาและกีฬา  
  โรงเรียนในสังกัด ของ อบจ . มี ๓ โรงเรียน เรา มีการพัฒนาเสนทางท่ีโรงเรียนมัธยมตากสิน
  ระยอง เพ่ือรองรับนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน    

 ๒. นายแพทยชุมพล สุวรรณ เรื่อง สืบเนื่องจากมีไวรัสท่ีเขามาในประเทศไทย      
 คือไวรัส ไขหวัดนก และกลายมาเปนไขหวัดใหญ ซ่ึงกระทรวงสาธารณะสุขไดเล็งเห็นถึง
 อันตรายจากเชื้อไว รัสดังกลาว จึงไดจัดหาวัคซีนมาเพ่ือฉีดปองกันใหกับพ่ีนองประชาชน     
 แตเนื่องจากงบประมาณมีอยูอยางจํากัด จะตองเลือกฉีดวัคซีนกับผูท่ีมีภาวะความเสี่ยงสูง
 กอน คือ กลุมเสี่ยงจะมีอยู ๔ กลุมหลัก ไดแก ผูสูงอายุตั้งแต ๖๕ ปข้ึนไป หญิงตั้งครรภ   
 กลุมเด็ก ๖ เดือนถึง ๒ ขวบ และกลุมท่ีมีโรคเรื้อรัง ๗ โรค ภายใน ๔ กลุมนี้จะตองไดรับการ
 ฉีดวัคซีน จึงอยากนําเรียนเพ่ือใหทานสมาชิกสภาฯ ไปประชาสัมพันธใหกับประชาชน        
 ในกลุมเปาหมายไดรับทราบ      

 ๓. นายมานิตย จันวัน เรื่อง โรงเรียนมัธยมตากสินระยองเป ดเรียนมีนักเรียนจบ
 การศึกษาประจําป ๒๕๕๗ ในชั้นม.๓ จํานวน ๒ รุน ขณะนี้เรารับนักเรียน ม.๑ จํานวน ๒๐ หอง 
 สําหรับ ม .๔ รับท้ังหมด จํานวน ๑๒ หอง โรงเรียนสํารวจเม่ือวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗     
 มี ม.๑ จํานวนนักเรียน ๖๐๐ คน,  ม.๒ จํานวนนักเรียน ๕๑๒ คน,  ม.๓ จํานวนนักเรี ยน 
 ๖๑๙ คน ,  ม.๔ จํานวนนักเรียน ๓๔๘ คน ,  ม.๕ จํานวนนักเรียน ๒๘๘ คน รวมท้ังสิ้น 
 ๒,๓๖๗ คน และบุคลากรท่ีทําหนาท่ีในการสอน จํานวนครู ๒๐๘ คน      

๔. นายประพันธ… 
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 ๔. นายประพันธ ภูมิวารินทร เรื่อง โรงเรียน ผมรับผิดชอบ ๒ โรงเรียน ขณะนี้
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตาก สินเปดการสอนอนุบาล ๑ ถึง ป .๔ นักเรียนอนุบาล ๑         
 มีจํานวน ๓๐ หอง สวน ป .๑ -  ป.๔ จํานวน ๒๐ หอง และเรายายนักเรียนอนุบาล ๑      
 จากสนามกีฬากลาง ยายไปฝงอนุบาลและโรงเรียนยายนักเรียน ป .๑ - ป.๔ ไปใชบริการ
 อาคารชั่วคราวของโรงเรียนมัธยมตากสิน จํานวน ๒๐ หอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ      
 ตากสินบานคาย เปดการเรียนการสอน จํานวน ๒๓ หอง ระดับประถมศึกษา จํานวน ๒๖ หอง     

 ๕. นายภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร เรื่อง เขต ๒ อําเภอแกลง ไดรับงบจาก อบจ .       
 ในการดําเนินการทําทอระบายน้ํา ถนนเพ หนาวัดพลงไสว ตอนนี้เดือดรอ น เพราะตอนนี้
 บริษัทหยุดทํางาน และวันนี้ไดรูจักปลัด อบจ . คนท่ี ๓ ทานดูแลดานศาสนา อบจ .            
 มีงบสนับสนุนโครงการ พระพุทธ ปละ ๗๐๐ ,๐๐๐ บาท ในอําเภอแกลง มีการอบรมพระ     
 ในแตละป อยากใหรองปลัด อบจ. คนท่ี ๓  รับเรื่องไว ชวยแบงงบประมาณมาใหดวย  

 ๖. นายชาญชัย ภิรมยจิตร เรื่อง การกอสรางเราประสบปญหาเรื่องเสาไฟฟาและ   
 ทอประปา ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีของกรมทางหลวงและการประปาเปนพ้ืนท่ีท่ีเราไมไดรับผิดชอบ 
 การประสานงานไปท่ีการไฟฟา และการประปา เราใหกรมทางหลวงประสานงานใหก็เกิด
 อุปสรรคมากมาย แตโครงการของเราผูรับเหมาดําเนินการไปแลวเกิดอุปสรรค ตอนนี้ยังไมได
 รับอนุญาตจากแขวงการทาง     

  โดยเลิกประชุมเวลา  ๑๖.๒๐ น.  
  ขอ  ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ                    

 ใหเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   เพ่ือรับรองใ นการประชุม สภาองคการ
 บริหารสวนจังหวัดระยองคราวตอไป   
 จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณา 

นายสุจินต สาครเสถียร รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ 
รองประธานสภาฯ(๑)  ประจําป ๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ซ่ึงไดแจกใหทุกทานอานลวงหนาแลว     
     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม   
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามขอ ๗๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ        
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม   

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน 26 คน  ครบองคประชุมตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรรับรองรายงานการประชุมส ภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  โปรดยกมือข้ึน  
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริห ารสวน

จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค การบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

    รับรอง           จํานวน .......25......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .........1.......คะแนนเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓… 
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ระเบียบวาระท่ี ๓       เรื่อง  ญัตติขอ ความเห็นชอบราง ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ.2558 
    (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)   

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑)  

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 และ
เลขานุการสภาฯ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
  ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปน สามวาระแตท่ี

ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 
 วรรคสาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และ
ในการพิจารณาวาระท่ีสอง ใหกํา หนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว ไมนอยกวา            
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 

ขอ 47 ในการพิจารณาญัตติ รางขอบัญญัติวาระท่ี หนึ่ง  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม 
หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปรายหามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินได
อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแลว 

เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ี 1 สภาทองถ่ินอาจจะให
คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญัติท่ี สภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญ ญัตินั้นไปให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ คณะกรรมการแปรญัตติดวย 

ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่งผูบริหาร
ทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นสมควรจะแกไขเพ่ิมเติ มรางขอบัญญัติ ก็ใหเสนอ      
คําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ 

โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธาน คณะกรรมการแปรญัตติ      
ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปน ผูแปรญัตติ จะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรอง
เชนเดียวกับการเสนอญัตติ 

ขอ 50 เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิ จารณาแลวจะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้น
ตามรางเดิม และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมพรอมท้ังรา ยงานและบันทึกความเห็นยื่นตอ
ประธานสภาทองถ่ินร ายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติม       
ในตอนหรือขอใดบางการแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญั ตติเก่ียวดวยการ        
แปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน
คําแปรญัตติดวยและใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 

ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวยเพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงขอสงสัยตางๆเก่ียวกับรายงานนั้น 

 
ขอ 5๑… 
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ขอ 5๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสองใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอ
เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติ หรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุ มสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 

ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติหรือเห็นดวยกับการ แกไข    
ในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถาขอความในขอใดท่ีไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคั ญท่ีประชุม
สภาทองถ่ินจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมเฉพาะท่ี
ขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่องใหมข้ึนอีก ในกรณีท่ีมีมติสงปญหา
ไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณาเฉพาะขอนั้นๆ        
เปนอันระงับไวก อน แตถาไมเปนการขัดของท่ีจะพิจารณาขออ่ืนๆ ตอไป สภาทองถ่ินอาจ    
ลงมติใหพิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได 

ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดข้ึน ในการพิจารณารวดเดียว         
ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได 

เม่ือคณะกร รมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอท่ีไดระงับไวนั้นตาม    
วรรคสามแลว ใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวา   
ยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 

ในการประชุมตอวาระท่ีสอง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเฉพาะขอท่ีไดระงับไวเทานั้น 
ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุม

สภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปรายถามีเหตุอันสมควร 
ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 

นายสุจนิต สาครเสถียร    ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(๑) 

นายปยะ ปตุเตชะ       เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิก สภาฯ      
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายก องคการบริหารสวนจั งหวัดระยอง  
  ดวยองคการบริหาร สวนจังหวัดระยอง  ไดจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 เสร็จเรียบรอยแลว มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2558  มีรายจาย ท้ังสิ้น          
     1,600,000,000.-บาท (หนึ่งพันหกรอยลานบาทถวน) แยกรายละเอียดตามแผนงานได ดังนี ้
   ก. ดานบริหารท่ัวไป 
           1. แผนงานบริหารท่ัวไป       ยอดรวม   412,154,299.-บาท 
           2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน       ยอดรวม       5,100,000.-บาท 
   ข. ดานการบริการชุมชนและสังคม 
           1.  แผนงานการศึกษา             ยอดรวม   284,104,786.-บาท 
           2.  แผนงานสาธารณสุข       ยอดรวม     15,600,000.-บาท 
           3.  แผนงานสังคมสงเคราะห              ยอดรวม       5,324,600.-บาท 
           4.  แผนงานเคหะและชุมชน            ยอดรวม   396,628,787.-บาท 
           5.  แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน    ยอดรวม     31,470,000.-บาท 
 

6.  แผนงานการศาสนา... 
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           6.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   
              ยอดรวม   148,769,000.-บาท 
   ค.  ดานการเศรษฐกิจ 
            1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        ยอดรวม      3,160,000.-บาท 
            2.  แผนงานการเกษตร        ยอดรวม    62,524,100.-บาท 
   ง.  ดานการดําเนินงานอ่ืน 
            1. แผนงานงบกลาง                ยอดรวม  235,164,428.-บาท 
  2. งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสง ผูโดยสารจังหวัดระยอง แหงท่ี 2                               
      ประจําปงบประมาณ พ .ศ . 2558  มีรายจาย ท้ังสิ้ น  2 ,701 , 296 .-บาท                                     
      (สองลานเจ็ดแสนหนึ่งพันสองรอยเกาสิบหกบาทถวน ) แยกรายละเอียดตามแผนงานได
      ดังนี้ 
       ก.  ดานการเศรษฐกิจ 
            1.  แผนงานการพาณิชย         ยอดรวม      2,688,000-บาท 
       ข.  ดานการดําเนินงานอ่ืน 
             1. แผนงานงบกลาง                ยอดรวม          13,296.-บาท  
   เหตุผล 
   เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริ หารท่ีไดวางแผนไว
  ตาม แผนพัฒนาทองถ่ินตลอดปงบประมาณ พ .ศ. 2558 จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ 
  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  เพ่ือสภาพิจารณาเห็นชอบตอไป 
   ขอระเบียบ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง    
  สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
   ขอ 11 “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจจัดทํางบประมาณรายจายเฉพาะการ   
  ไดโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน” 

  ขอ 22 “ใหหัวหนาหนวยงานจัดทําประมาณการรายรับและประมาณการ     
  รายจายและใหหัวหนาหนวยงานคลัง รวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆของ              
  ทุกหนวยงานเพ่ือใชประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาท่ีงบประมาณ”  

  ขอ 23 “ใหเจาหนาท่ีงบประมาณ ทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะหและ               
  แกไขงบประมาณในชั้นตน แลวเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ิน 

  เม่ือคณะผูบริหารทองถ่ินไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งเงินงบประมาณ ยอดใดเปน
  งบประมาณประจําปแลว ใหเจาหนาท่ีงบประมาณรวบรวม และจัดทําเปนรางงบประมาณ
  รายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ินอีกครั้งหนึ่ง เพ่ื อคณะผูบริหาร ทองถ่ินไดนําเสนอตอ
  สภาทองถ่ิน ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม” 
   จึงขอเสนอญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ                    
  พ.ศ.2558 ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณา                
  ใหความเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2557 ท่ีผานมา เราไดรายรับท้ังหมด 1,392,813,238.53 
  บาท ถาทานดูในเลมจะไมตรงนะครับ เพราะในเลมจะเปนสิ้นเดือนมิถุนายน เราก็เอาของเดือน
  กรกฎาคมมาเพ่ิมใหทานเห็น ตอนนี้ยังไมรวมของเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน ทานก็จะ 
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  เห็นวาตอนนี้เราจะต่ํากวาประมาณการอยู 107 ,186 ,761 .47 บาท ตั้งไว 1,500       
  ลานบาท รับแลววันท่ี 30 กรกฎาคม 2557 จํานวน 1,392,813,238.53 บาท มีเวลา
  เหลืออยู 2 เดือน ตองการ 107 ลานบาท ทานสบายใจไดเลยครับ เราไดแนนอน  
  เพราะฉะนั้น เราจะปดตัวเลข 1,500 ลานบาทในป 2557 ไดไมยาก แตเราจะไ ดเกินจาก 
  1,500 ลานบาทเทาไหร อาจจะได ๒๐-๓๐ ลานบาท เราเอาตัวเลขมาลองคิดหมดแลวครับ 
  ตัวเลข 107 ลานบาทไดแน เพราะฉะนั้นป 2557 งบประมาณทุกอยางท่ีเราวางแผนไว    
  ทุกโครงการไดหมด แลวปลายปในเดือนกันยายนนี้เราก็ตองมีการประชุมกันหลายครั้ง  
  อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือใชเงินของป 2557 ท่ีไดครบ แลวก็มีการเปลี่ยนแปลง
  ใหสอดคลองกับนโยบายหรือสอดคลองกับสถานการณของปจจุบันนี้ เพราะฉะนั้นป 2557 
  ครบแนนอน อาจจะเกินไปนิดหนอย  สวนท่ีเกินเราก็จะมีวิเคราะหวาเราจะทํายังไง ซ่ึงถาเรา
  จะทํางบประมาณเพ่ิม ฉบับเพ่ิมเติมป 2557 จะคุมหรือไม ถาไมคุมก็จะตกใหเปนเงินสะสม  
  แลวเขาก็จะเสนอมาวามีความจําเปนตองมีเงินสะสมมากกวานี้ เนื่องจากตองเอาไปกันเงิน  
  เพราะชวงตนปงบประมาณเงินยังไมเขา ก็จะเปนเรื่องท่ีตองพิจารณารวมกัน เพราะฉะนั้นมา
  วิเครา ะหงบประมาณป 2558 ผมวาสถานการณบานเมืองดีข้ึนนะครับ ชวงป 2557      
  แยมากเลยนะครับมีการเดินขบวน มีการประทวงกันวุนวาย เราก็ยังสามารถประคับประคอง 
  รายไดของเราใหเขาเปาได  จริงๆแลวท้ังประเทศมีปญหานะครับ แตจังหวัดระยองของเรา   
  ถูกกําหนดใหมาเป นจังหวัดท่ีเปนเศรษฐกิจโดยรวม GDP ก็ไมเคยตก ท่ีอ่ืนอาจจะติดลบ    
  แตของเราบวกกวา 10% เราคาดการวาป 2558 เรานาจะเดินไปสู 1,600 ลานบาท    
  ความจริงตัวเลขประมาณการเรามีปญหาเรื่องภาษีลอเลื่อนเทานั้นเอง ซ่ึงเราล็อกไวท่ี      
  444 ลานบาทเศษ เก็บเพ่ิมไดเทาไหรก็ไมให ตอนนี้ภาษีได 500-600 ลานบาท เราก็ไมได 
  ถาเราไดตรงนี้มาเราก็สามารถไปใชทําอยางอ่ืนไดอีกเยอะ ถาวิเคราะหแบบชาวบานๆเราก็มา
  ดูกันนะครับ ไดขอมูลพอสังเขป ดังนี้ 1.รายจายประจําหนวยงานคือคาใชจายท้ังหมดของ    
  อบจ.ระยอง ป 2557 ตั้งไว 295,941,223 บาท ป 2558 เราเพ่ิมมาเปน 304,866,037 
  บาท สูงข้ึน 8,924,814 บาท เรามีพนักงานเพ่ิม เรามีครูเพ่ิม ท่ีไมไดใชเงินของสวนกลาง   
  ถาทานวิเคราะหดูแลวก็คงไมนาติดใจอะไรนะครับ 2.งบโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
  ระยอง ป 2557 ตั้งไว 41,098,243 บาท ป 2558 ตั้งไว 37,641,277 บาท ลดลง 
  3,456,966 บาท เพราะเรากําหนดนโยบายวาโรงเรียนตองมีเงินท่ีมาบริหาร 3 สวน คือเงิน
  ท่ีเราไดรายหัวจากรัฐบาล เงินอุดหนุนจาก อบจ.ระยอง และเงินท่ีไดรับการบริจาคจากผูปกครอง   
  จะท่ีทําใหคาใชจายของ อบจ.ระยองท่ีอุดหนุนลดนอยลง 3.งบโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
  บานคาย (วัดหวายกรอง) ป 2557 ตั้งไว 55,765,208 บาท ป 2558 ตั้งไว 52,013,797 
  บาท ลดลง 3,751 ,411 บาท จะเห็นไดวาบานคายใชเงินมากกวาในระยองนะครับ     
  เพราะ อะไรรูไหมครับ เรียนฟรีทุกอยาง เลยครับ มี งบประมาณจาก อบจ .กับรัฐบาล    
  เนื่องจากเรากําลังปรับกลไกในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย            
  (วัดหวายกรอง ) ปรับเรื่องคุณภาพแลวตอไปเราก็จะเก็บเหมือนกับโรงเรียนอ่ืน ซ่ึงกําหนด
  นโยบายไปแลว เพราะเราม่ันใจวาของฟรีท่ีดีไมมีในโลกครับ แ ลวถาฟรีก็จะไมมีคุณคา  
         4.งบโรงเรียน มัธยมตากสินระยอง ป 2557 ตั้งไว 53,719,379 บาท ป 2558 ตั้งไว  
  74,411,320 บาท เพ่ิมข้ึน 20,691,941 บาท เพราะมีเด็กเพ่ิมข้ึนนะครับ เม่ือเชานี้ผม
  ไปรวมลงนาม MOU กับโรงเรียนสวนกุหลาบ, โรงเรียนสตรีวิทยา และก็โรงเรียนราชวินิต 
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     ซ่ึงมาทํา MOU ในเรื่ องของคุณภาพ เรื่องของวิชาการ ถาเรียนฟรีเรา ก็ตอง จาย      
  นะครับ  เพราะฉะนั้นทานจะไดเขาใจวา ของฟรีไมมีในโลกนะครับ เราจะตองเก็บเงินจาก
  ผูปกครองมาเสริมใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพราะโรงเรียนเร าหองหนึ่งนั้น 30 คน   
  ท่ีอ่ืน 50 คน โรงเรียนสวนกุหลาบเม่ือเชาผมถามเขาบอกหองหนึ่งมี 50 คน แลวก็มีนโยบาย 
  จะลดใหเหลือหองละ 30-40 คน ทุกโรงเรียนจะปรับลดลงมาหมด เพียงแตวาเขาจะทําได
  หรือไม มีความพรอมหรือไม แตเราทําแลวครับ ถาเกิน 30 คนเราก็ทําตึก ใหม มีคนบอกวา
  นาจะเพ่ิมเปน 35 คน ผมบอกวาไมเอามันทําลายหลักการ มีแตเขาจะลดเราจะไปเพ่ิมได
  ยังไง ตองรักษาหลักการไวใหไดวาไมควรเกิน 30 คน ถาเราทํา 25 คนไดยิ่งดีเพ่ือคุณภาพ
  ของเด็กในโรงเรียน ในปนี้เราลงทุนไป 74 ลานบาท เพราะมันมีเด็กเพ่ิมอีกเกื อบพันคน      
  5.งบสํารองจาย ป 2557 ตั้งไว 110,277,907 บาท ป 2558 ตั้งไว 83,823,200 บาท 
  ลดลง 26,454,707 บาท 6.เปนภาระหนี้สินของเรา เงินตน ดอกเบี้ย แหลงเงินกูท่ีกูมา   
  ทําตึก เราก็ตองใชคืน ในป 2557 ใชคืน 126 ,296 ,800 บาท ในป 2558 ใชคืน  
  120,216 ,150 บาท ลดลง 6,080 ,650 บาท ก็จะลดลงเรื่อยๆ 7.เงินอุดหนุน          
  สวนราชการ ป 2557 ตั้งไว 44,602,540 บาท ป 2558 ตั้งไว 53,289,832 บาท 
  เพ่ิมข้ึน 8,687,292 บาท  8.งบพัฒนาหนวยงาน  ป 2557 ตั้งไว 120,319,000 บาท 
  ป 2558 ตั้งไว 100 ,950 ,000 บาท ลดลง 19,369 ,000 บาท 9.งบศึกษาดูงาน          
  ป 2557 ตั้งไว 18 ,920 ,000 บาท  ป 2558 ตั้งไว 15 ,000 ,000 บาท ลดลง  
  3,920,000 บาท 10.อําเภอเมือง ป 2557 ตั้งไว 163,510,000 บาท ป 2558 ตั้งไว 
  237 ,637 ,287 บาท เพ่ิมข้ึน 74 ,127 ,287 บาท อําเภอแกลง  ป 2557  ตั้งไว  
  148,888,200 บาท ป 2558 ตั้งไว 168,079,000 บาท เพ่ิมข้ึน 19,270,800 บาท  
  อําเภอบานคาย ป 2557 ตั้งไว 78,590,500 บาท ป 2558 ตั้งไว 63,544,500 บาท 
  ลดลง 15 ,460 ,000 บาท อําเภอปลวกแดง ป 2557 ตั้งไว 29 ,480 ,000 บาท            
  ป 2558 ตั้งไว 61,669,600 บาท เพ่ิมข้ึน 32,189,600 บาท อําเภอบานฉาง ป 2557 
  ตั้งไว 49,365,000 บาท ป 2558 ตั้งไว 60,530,000 บาท เพ่ิมข้ึน 11,165,000 
  บาท อําเภอวังจันทร ป 2557 ตั้งไว 59,130,000 บาท ป 2558 ก็ตั้งไว 59,000,000 
  บาท เพราะอําเภอวังจันทรเขารวมมาขอเปนผูกพันงบประมาณ 3 ปในการทําประปาท้ังหมด
  ในวังจันทร เราก็ขีดเสนวาเอาประปาแลวอยางอ่ืนไมได อยางอ่ืนจะไปอยูในยุทธศาสตร
  จังหวัดหรืออะไรตางๆก็ไปวาเอา  อําเภอเขาชะเมา ป 2557 ตั้งไว 32,389,000 บาท      
  ป 2558 ตั้งไว 33,340,000 บาท เพ่ิมข้ึน 951,000 บาท อําเภอนิคมพัฒนา ป 2557 
  ตั้งไว 71,787,000 บาท ป 2558 ตั้งไว 73,988,000 บาท เพ่ิมข้ึน 2,201,000 บาท 
  รวมยอดป 2557 เปนเงิน 1,500,000,000 บาท ป 2558 เปนเงิน 1,600,000,000 
  บาท เพ่ิมข้ึน 100,000,000 บาท นี่คือเราถอดออกมาใหเห็นภาพวางบประม าณเราเปน
  ยังไง แตวาในงบประมาณเลมท้ังหมดก็ไมใชวา เปนงบประมาณท่ีสมบูรณท่ีสุด เราสามารถ  
  คุยกันแลวเปลี่ยนแปลงโครงการได ก็อยูท่ีอํานาจของทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ  ผมมี
  หนาท่ีเสนออธิบาย ทานเห็นชอบทานก็อนุมัติเปนหนาท่ีของสภาแหงนี้ แลวก็ยิ นดีท่ีจะตอบ
  ขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ขอบคุณครับ 
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นายสุจินต สาครเสถียร ตอไปเปนการพิจารณาในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ         
รองประธานสภาฯ(๑)     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม                        

ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิก สภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม  
 นายเสรี สุวรรณวิจิตร ส .อบจ . เขต 8 อําเภอเมือง ผมขออนุญาตถามสั้นๆนะครับ         

หนาท่ี 104 ผมอยากจะสอบถามทานผูบริหารผานทานประธานฯ เรื่องโ ครงการจางศึกษา
และปรับปรุงแบบโรงพยาบาลองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จํานวน 4,600,000 บาท
นะครับ เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการจายศึกษาและปรับปรุงแบบโรงพยาบาลองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง  อยากทราบขอมูลนะครับวา  เราจะไปศึกษาท่ีไหน อยางไร       
เพ่ือเปนความรู ขอบคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร      ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง 
รองประธานสภาฯ(๑) 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิก สภาฯ      
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายก องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     

ความจริงเรื่องโรงพยาบาลเปนเรื่องท่ีเราเตรียมความพรอมไว เพราะมีความตองการจากพ่ีนอง
ประชาชนอยากใหจัดตั้งโรงพยาบาล แลวเราก็ใหเจาหนาท่ีไปดูงานท่ี  จ.ภูเก็ต ท่ี  จ.ชลบุรี      
ท่ีเขาทําโรงพยาบาลในทองถ่ิน และสุดทายก็มีสมาชิกสภาฯของเราไปดูท่ีพัทยา ประเด็นก็คือวา
โรงพยาบาลไมเหมือนโรงเรียน โรงพยาบาลเรื่องเยอะมาก ใชเงินเยอะ บุคลากร            
ทางการแพทยก็จําเปน  เรามีความคิดแตเราไมมีท่ีนะครับ เราจะตองซ้ือท่ีดวย มันจะตองใช
เงินมาก  จากผลการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา เราจางม หาวิทยาลัยบูรพาทําไวแลว   

 วาปญหาและอุปสรรคคืออะไร โรงพยาบาลรัฐบาลเปนยังไง โรงพยาบาลเอกชนเปนยังไง 
แลวเราจะเติมเต็มความตองการของประชาชนไดยังไง เรามีก็มีแบบมีอะไรๆพรอมหมด     
แตท่ีศึกษาไวนั้น เราศึกษาไวท่ีทับมา เราก็ยังไมรูวาจะเอาตรงไหน สุดทาย เราก็เปด          
ในสารบบ เราก็ เห็นวามีท่ีสาธารณะใชประโยชนรวมกันของอําเภอเมือง อยูท่ีสวนสน     
300-400 ไร เขามาเสนอใหเรา ท่ีตรงนั้นเปนท่ีสาธารณะแปลงใหญ ถาไดตรงนั้นก็จะเปน
เหมือนโรงพยาบาลศรีราชา ก็คือติดทะเลเลย แตก็มีบางคนเขาก็บอกวามันไกลเมือง        
แตความจริงเรามีความตอง การวาเราจะทําเปนแบบพักฟน ไมไดรับฉุกเฉิน คือถานอนอยู
โรงพยาบาลระยองหองเต็ม  คนไขหนักมา ก็มารองวาแมผมยังไมทันหายเลยก็ใหกลับบาน
แลว ซ่ึงดูแลวยังไมนากลับบานได แตอยูไมไดหรอกครับ เพราะคนท่ีมาเขาหนักกวา ก็เลย
ตองใหกลับเพ่ือใหเตียงวาง เพ่ื อเอาคนใหมท่ีหนักกวามา หรือนอนอยูโรงพยาบาทเอกชน   
แตคาหองมันแพง ตรงกันขามกับรัฐบาลนะครับ คือเอกชนเขายังไมอยากใหทานกลับ    
ความจริงกลับไดแลว อยูเทาไหรเขาก็ยิ่งไดเงิน เราก็นาจะเปนท่ีรองรับคือเขาออกมาจาก
โรงพยาบาลท่ีแพงมาอยูแบบลักษณะท่ีพักฟน ดูแลคนไข มีหมอ มีความพรอม ท่ีดินเราก็แบง
เขามา คือผานจังหวัดมาแลว มีท่ีให อบจ .ใช 168 ไร ก็ตองมาจางศึกษาตอจากฉบับท่ี     
แลวอีก ตองมาทํา EA เพราะมันติดทะเล  ตองทํานูนทํานี่แลวจะทํายังไง ท่ีเราตองยอมเสีย
เงินไป 4 ลานกวาบาท  เพ่ือเอามาปรับพ้ืนฐาน ดูนะครับ เอาของเลมท่ีแลวมาปรับฐานใหม 
แลวก็มาดูความเหมาะสมวาจะเปนอยางไร สวนรูปแบบก็มีของเดิมอยูแลว นี่ก็คือสวนหนึ่งท่ี 

 
เราจะตอง... 
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 เราจะตองลงทุนไปศึกษา อาจจะไมเหมาะสม อาจจะไมมีเงินทํา แตตรงนี้ตองยอมเสีย       
นะครับ 4 ลานบาท ผมเรียนวาจริงๆวายังมีอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ เรื่องนี้ผมศึกษามานาน 

 คือโรงพยาบาลท่ีมีความพรอม เชน กลุมสิน แพทยมาหาผมเลยครับ พาผมไปรวมท่ีไปซ้ือ      
ท่ีแลว  ท่ีถนนราษฎรบํารุงนะครับ ซ้ือท่ีเรียบรอยแลว ออกแบบแลวจะลงทุนกอสรางแลว   
เขาบอกอยากจะรวมทุนกับ อบจ . ผมก็วาดีนะครับ แตเปดตําราดูวาเราจะทําแบบไหน     
รวมทุนยังไง เขารับประกันไดวาไมมีขาดทุน เขาสามารถทํา MOU ตกลงไดเลยวาถาขาดทุน
ให อบจ .ไมตองขาดทุน เขาจะขาดทุนเอง ตอนนี้เขาลงมือแลว แตผมก็ยังไมรูจะทํายังไง    
เขามาทําโรงพยาบาลเขามีความพรอม เพราะวา กลุมสินแพทย กลุมวิภาวดี ตองยอมรับเขา
เปนโรงพยาบาลอันดับตนๆของประเทศ เขาตองการมารวมทุนกับเรา ซ่ึงจริงๆเขาก็ไมจําเปน 
แตก็เปนนโยบายของเราท่ีอยากจะทําโรงพยาบาล แตถาเรารวมทุนกับเขาจบเลย ลงทุน
อยางเดียว ถามวาเราจะไดอะไร เราจะไดโควต าของประชาชนระยอง จะผ าหัวใจคนไมมีเงิน
ก่ีคน จะผาเขาหรือจะเอากําไรท่ีไดมาตอบแทน เราลงทุนไมหวังกําไรเพรา ะเราเปน อบจ .     
ถากําไรมาก็คืนกลับประชาชน ก็แบงโควตาใหอําเภอนิคมพัฒนาเลย ตองการประชาชนท่ีจะ 

 รักษาโรคนั้นโรคนี้เทาไหร  อําเภอนั้นอําเภอนี้เทาไหรก็ไดเลย เพียงแตวาเว ลานี้สถานการณ 
อบจ.ไมรูจะเปนยังไง จะยกฐานะหรือจะยุบไปเลย การทํานโยบายก็เควงควาง ก็จะทําใหเรา
เดินไมถูกทาง ผมก็เรียนวาสิ่งเหลานี้เปนความจําเปน เม่ือเชานี้ผมมาทํางานเจอคนแรกเลย
ครับ ตัวแทนจากโรงพยาบาลระยองมารอพบผม ไปพรีเซนตเงินงบประมาณมาดวยกัน      
ผมขอศูนยขยะ เขาขอโรงพยาบาล ผมก็ไดเงินมา เขาก็ไดเงินมา แตของเขามีปญหาคือเขาได
แลวไมรูจะสรางตรงไหน มาหานายก อบจ .วาจะลงตรงไหนไดบาง ผมก็เลยจะใหไปลงท่ี   
สวนสน เขาก็บอกวาท่ีใหมาเปนตึกฉุกเฉิน รับผู ปวยแบบฉุกเฉินอยูสวนสนไมได มันไกลไป 
ผมเลยให เขากลับไปกอน เพราะผมยังคิดไมไดหรอกครับ ผมขอเวลาคิดดูวาจะทํายังไง        
เราจะทํายังไงรองรับความจําเปนในเรื่องของโรงพยาบาล ท่ีเกิดข้ึน ถาเราไปดูท่ีอ่ืนกฎหมาย
เขาไมเหมือนเราอยางพัทยา ผมฟงทานเลขาฯท่ีไปมานะครับ คือพัทยาเขาเปนเมืองพิเศษ  
เขาพิเศษทุกอยางเล ย เขาจะทําอะไรก็ไดคลองตัวหมดเลย ของเราเปน อบจ .ระเบียบ
มากมายเลย เวลานี้ทําอะไรเกิน 5 ลานบาทก็ไมได คิดอะไรก็ทําไมได มันก็เดินหนาไมได   
ผมเรียนทานประธานฯ  ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯวาเราคงจะตองดูและวิเคราะห           
ถาตัดสินใจไปทางใดแลว คงจะมาเรียนทานประธานฯ  ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ  วาเราจะ
เดินทางนี้ดวยเหตุผลอะไร ขอบคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม         
รองประธานสภาฯ(๑)     ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ 

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจั งหวัดระยองและทานสมาชิก สภาฯ      
ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาวอุมา วิภูษณะ ส .อบจ.เขต 4 อําเภอแกลง  ดิฉันตระหนัก
เสม อวาการทําหนาท่ีสมาชิกสภาฯนั้น ก็คือผูชวยคณะผูบริหารนะคะ รางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ.255๘ ฉบับนี้ เขาใจดีวาคณะทานผู บริหาร 
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทํางานกันอยางเหนื่อยยากนะคะกวาจะสําเร็จมาเปนฉบับนี้ มีอยู    
นิดนึงคะ ในการทําหนาท่ีของดิฉันจะขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวาในประเด็นของการพัฒนา
บุคลากร งบในการท่ีจะพัฒนาบุคลากรซ่ึงเปนหัวใจของการขับเคลื่อนองคกรนี้ การท่ีจะ 

สรรหาพนักงาน... 
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    สรรหาพนักงานมาจําเปนท่ีจะตองมีการพัฒนาและก็การรักษาเอาไวคะ ถาไมผิดนะคะ ดิฉัน
ดูไปในหมวดของแผนการศึกษาท่ีจะเปนเรื่องของการพัฒนาบุคลากรมีงบประมาณอยูท่ีตั้งไว 

 ในปงบประมาณป 2558 จํานวน 1,700 ,000 บาท ถาเขาใจผิดยังไงก็ขอเรียน          
ทานประธานฯผานไปยังทานผูบริหารนะคะ ก็ใหขอสังเกตตรงนี้นิดนึงวานาจะมีงบประมาณ
ในการท่ีจะชวยในการพัฒนาบุคลากรหรือมีแผนงานท่ีชัดเจน อยางปนี้ท่ีดิฉันทราบขอมูล
แลวก็นํามาบอกตอ ปรากฏวาทาง อบจ .ระยองไมมีงบประมาณเหลือหรือวาเพียงพอท่ีจะ
จัดสงบุคลากรไปพัฒนาได ขอบคุณคะ 

นายสุจินต สาครเสถียร      ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง 
รองประธานสภาฯ(๑) 

นายปยะ ปตุเตชะ       เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิก สภาฯ      
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมเรียนไปแลวนะครับวางบประมาณฉบับนี้ไมใชงบประมาณ   
        ฉบับสมบูรณท่ีสุด แตเปนงบประมาณท่ีสามารถปรับเปลี่ยนแกไขเพ่ิมเติมไดเพราะเราทํางาน
  รวมกัน  วันนี้ท่ีเราทํามาเปนราง เพ่ือเสนอใหทานพิจารณา ก็ตองมีอยางนี้นะครับ       
  อันนั้ นอาจจะขาดไปบาง อันนี้จะเกินไปบาง  แตเราอยาลืมนะครับวาเรายังมีเงินท่ี สํารองไว 
  อะไรท่ีจําเปนก็สามารถเบิกมาได อะไรท่ียังไมสมบูรณก็สามารถทําไดท้ังหมดนะครับ  
  เพียงแตวามันผานรางไปแลว  ไมตองเปลี่ยนแปลงโครงการดวย เราก็แคเบิกเงินท่ีสํารองจาย 
  เอามาใชเรื่องนั้นเรื่องนี้ ตอนนี้ป 2557 ยังไมจบนะครับ เดี๋ยวก็ตองมีเงินเหลือ เดี๋ยวก็ตองมี
  วาระตอไปเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนนี่คือปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบัน ทานสมาชิกสภาฯ     
  ผูทรงเกียรติไมตองวิตกกังวลอะไรท้ังสิ้น เพราะทุกอยางอยูท่ีเรา เราเห็นอะไรมันนอยไป      
  ก็บอกมาได เราสามารถใชเงินท่ีเราตั้งไวในงบสํารองจาย ป 2558 ผมจําไดสํารองจายเหลือ
  ไว 80 กวาลานบาท ถารวมเงินเหลือจายปลายป 100 ลานบาทข้ึนเลยครับ ท่ีสามารถเอาไปทํา  
  อะไรได ก็เรียนทานประธานฯผานไปยังทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติวาเราสามารถ
  ดําเนินการไดหมดตามท่ีเห็นสมควร ตามความจําเปนท่ีเปนประโย ชนตอพ่ีนองประชาชน 
  ขอบคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม                              
รองประธานสภาฯ(๑)     ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิก สภาฯ ผูทรงเกียรติทุ กทาน  กระผม     
นายเสรี สุวรรณวิจิตร ส.อบจ. เขต 8 อําเภอเมือง  ตองขอบคุณทานผูบริหารโดยเฉพาะทาน
นายก อบจ .นะครับท่ีมองเห็นถึงความสําคัญของการนํางบประมาณไปใชจายตอบสนอง   
ความตองการของพ่ีนองประชาชน ประเด็นหนึ่งท่ีผมอยากจะฝากไวก็คือเรื่องของการ
นําเสนองบประม าณ อยากจะฝากวาใหผูบริหารไดคํานึงถึงการใชจายงบประมาณโดยได
ประโยชนกับคนสวนมาก เชน การขยายโอกาสทางการศึกษา สรางโรงเรียนตางๆใหกับ
เยาวชนของเราก็ดี หรือการสรางอาชีพของพ่ีนองประชาชนชาวระยองก็ดี เรื่องนี้ก็คงจะเปน
หัวใจในการบริหารงาน ประเด็นท่ีผมอยากส อบถามอีกอยางก็คือในเรื่องของการบริหาร
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดระยอง แหงท่ี 2 ในปงบประมาณท่ีผานมานั้น อยากทราบวา
ปญหาในการบริหารจัดการตางๆ หรือความกาวหนาในการบริหารงานมีอะไรท่ีเปลี่ยนแปลง
บางครับ อยากทราบรายละเอียดโดยคราวๆ ขอบคุณครับ 

นายสุจินต... 
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นายสุจินต สาครเสถียร      ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง 
รองประธานสภาฯ(๑) 

นายปยะ ปตุเตชะ       เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิก สภาฯ      
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติทุกทาน  ในประเด็นแรกก็เรียนวาจริงๆแลวในเลมป 2558 จะวามีงบ          

ดานการศึกษายังไมสมบูรณ เพราะผมใหเจาหนาท่ีของผมท้ังหมด ไปทําลิสตมาวางบท่ีขอใน
เรื่องการศึกษาท้ังหมดมีก่ีโรงเรียน เพราะเทาท่ีผมจําได ผมเขามาครั้งแรก เปนนายก อบจ .     
มีคําขอโรงเรียนในปนั้นอยู 1,800 ลานบาท แลวผมก็ทํามาทุกป ปนี้เปนปท่ี 8 แลว คําขอ
โรงเรียนยังอยู 1,000 กวาลานบาท ก็ตองมาดูวาขอไปเทาไหร แลวจะใหตอไปตองทํายังไง     
ใหไปแลวโรงเรียนมีเด็กเทาไหร มีโอกาสโตไหม มีโอกาสเปนโรงเรียนศูนยไหม ถาใหไมมี
ทิศทาง ถมไมเต็มหรอกครับ แลวก็ไมไดคุณภาพ เพราะฉะนั้นเราตองโฟกัสไปท่ีโรงเรียน      
แตละโรงเรียน ท่ีใหมาในนี้ท่ีมีแนนอนก็คือสารพัดชาง โรงเรียนการอาชีพแกลง ไมมีใครสนใจ
ครับ มีแต อบจ .นะครับ ไปขุดไปถมดิน แลวก็จะใหอาคารอีก เพราะเปนอาชีพ              
คนท่ีปลวกแดงไปเรียน  จากอําเภอปลวกแดงไปอําเภอแกลง แลวเรียนแลวเขาสามารถไป
ทํางานไดเลย เ ขาไปโรงงานทํางานไดเลย ผมเรียนวาขณะนี้เรื่องการศึกษากําลังรวมเลม
ท้ังหมดทุกโรงเรียน เทคนิค มัธยม ประถมก็เอามาดูกัน เราเหลือเวลาอีกปเดียว ผมเรียนวา
เรื่องการศึกษา เรื่องทุกเรื่อง เราทํานะครับ นี่คือสิ่งหนึ่งท่ีเราตองมาพิจารณาตอไปในสวนท่ีมี
ความพรอมและจําเ ปนท่ีตองให เพราะโรงเรียนทุกโรงเรียนตอนนี้รอเราหมดนะครับ     
เพราะไมมีเงินจากท่ีอ่ืน ไมมีเงินจากรัฐบาลท่ีจะลงมาชวยแกไขปญหา เลย สวน อบต .กับ
เทศบาล เขาก็บอกใหไมไดนะครับ อบจ .ก็ตองไปพิจารณา ใหรอบคอบ เพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุด ผมเรียนวาเรากําลังทําขอมู ลอยู ถาทานพรอมเราพรอมเราก็มาพิจารณากัน         
เรื่องท่ีสองท่ีทานสมาชิกสภาฯสอบถามเรื่องขนสง คือสถานีขนสง แหงท่ี 2 ผมเรียนดวย
ความเคารพวาขณะนี้เราถูกกําหนดโดยยุทธศาสตรของ คสช . ใหเราเปนสถานีท่ีรถตูท้ังหมด
ท่ีมาแทนรถบัสเขามาใชบริการ แตทานอยา ลืมวาพฤติกรรมของผูโดยสารและพฤติกรรม  
ของรถ ถาไมใชคําสั่ง คสช .ยากครับท่ีเขาจะมาขนสง แหงท่ี 2 เขาก็จอดรายทางตลอด       
มีสํานักงานสะดวก เขาอยากจะไปกรุงเทพ เขาขับรถมาแวะท่ีเทศบันเทิงเขาก็ไปไดเลย     
ไมตองมาท่ีขนสง แหงท่ี 2 หรือคนท่ีมาจากตางจังหวัด พอมาลงท่ีขนสง แหงท่ี 2 แลวจะเขา
มาในเมือง ไมรูจะตอรถอะไร ระบบมันยังไมเชื่อมโยง ซ่ึงมันไมใชหนาท่ีเรา เราเคยซ้ือรถ    
มาวิ่งก็ไปทับเสนทางเขา เขาก็รองอีก จอดก็ไมได คือขนสง แหงท่ี 2 เปนเรื่องท่ีเราถูก
นโยบายของรัฐบาลมอบหมายมาใหทํา วันนี้ตองบอกต รงๆวาตองรับความรวมมือจาก
ผูประกอบการและผูใชบริการ  ผูประกอบการหมายถึงเจาของรถตู รถบัส ทุกอยาง ท่ีตองมา
ใชบริการท่ีนี่ แลวคนท่ีมาใชบริการตอนนี้ก็รองเรียนวามาถึงขนสง แหงท่ี 2 แลวจะเขาเมือง
ไมรูจะมารถอะไร มามอเตอรไซดหรือมาแท็กซ่ีก็แพง สองแ ถวก็ไมแวะ คือขนสงเขาตอง
กําหนดวาคนท่ีผานตรงนี้ตองแวะ ผมก็เรียนวาตรงนี้เราไมมีอํานาจอะไรเลย มีอํานาจ    
อยางเดียวคืออยูในขนสงแคนั้น แตเราถูกกําหนดวาตองเปนท่ีนี่ แตเรื่องตอมาก็คือ        
การบริการเชื่อมตอมาเรายังไมมี ซ่ึงทราบวาทานผูวาราชกา รจะนัดประชุม แลวผมก็มอบ
เรื่องนี้ใหทานรองฯกิตติและทานเลขาฯโชดกเปนคนดูแล ติดตามสถานการณวามีอะไรยังไง 
ก็จะดําเนินการใหไดและเปนประโยชนตอพ่ีนองประชาชน ก็ถือโอกาสนี้ชี้แจง ขอบคุณครับ 

 

นายสุจินต... 
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นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมี ผมจะขอมติท่ีประชุม 
  สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรรับหลักการ  แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.255๘  โปรดยกมือข้ึน 
  สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมรับหลักการ  แหงรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.255๘  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

   รับหลักการ จํานวน...........24..........คะแนนเสียง 
   ไมรับหลักการ จํานวน.............-............คะแนนเสียง 
  งดออกเสียง จํานวน............1...........คะแนนเสียง 

นายสุจินต สาครเสถียร หลังจากท่ีสภาฯ มีมติรับหลักการในวาระท่ี 1 แลว ตอไปเปนการพิจารณาวาระท่ี 2 
รองประธานสภาฯ (๑) ข้ันแปรญัตติ เนื่องจากตามระเบียบมิใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวผมจะตองสง             

ราง ขอบัญญัติใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา โดยรางขอบัญญัติงบประมาณ             
ซ่ึงท่ีประชุมตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตสภาฯมีมติรับหลักการ 

ขอเชิญ ส .อบจ . ทุกทานพิจารณา กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ
คณะกรรมการแปรญัตติ และขอใหเสนอตอท่ีประชุมสภาฯ พิจารณา  

      ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ 

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิก สภาฯ      
ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาวอุมา วิภูษณะ ส.อบจ.เขต 4 อําเภอแกลง  ทานประธานฯ
ท่ีเคารพคะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบัง คับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ.2540 
และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ดิฉันมีความกังวลนะคะ ตามข อ 45, ขอ 49, ขอ 50 และ 

 ขอ 115 คือตามระเบียบนะคะ ไดกําหนดเอาไววาหลังจากมีการรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัติงบประมาณ ตองกําหนดระย ะเวลา เสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับตั้งแตสภามีมติรับหลักการ หลังจากนั้นก็ตองมีการเสนอคําแปรญัตติตอทานประธานฯ 
เพ่ือเตรียมตัวแจงสมาชิกสภาฯมาประชุมตอในวาระท่ี 2 และ 3 เพราะฉะนั้นโอกาสนี้ดิฉัน
ใครขออนุญาตเสนอใหพักการประชุมซัก 10 นาที เพ่ื อพูดคุยหารือกันนะคะ ขอผูรับรอง
ดวยคะ 

นายสุจินต สาครเสถียร ท่ีประชุมเห็นชอบนะครับ ก็ขอพักการประชุม 10 นาทีครับ 
รองประธานสภาฯ(๑) 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯทุกทา นนั่งประจําท่ี คะ เพ่ือท่ีทานประธานฯจะได
เลขานุการสภา ดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปคะ ขอเรียนเชิญทานประธานฯคะ 

นายสุจินต สาครเสถียร ตอนนี้ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณ
รองประธานสภาฯ(๑) รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  หลังจากท่ีสภาฯ มีมติรับหลักการในวาระท่ี 1 แลว  

 

ตอไปเปน ...  
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  ตอไปเปนการพิ จารณาวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ เนื่องจากตามระเบียบมิใหพิจารณา  
  สามวาระรวดเดียวผมจะตองสงรางขอบัญญัติใหคณะกรรมการแปรญัตติพิ จารณา โดยราง
  ขอบัญญัติงบประมาณ ซ่ึงท่ีประชุมตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ
  แปรญัตติ ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตสภาฯมีมติรับหลักการ 

ขอเชิญ ส .อบจ . ทุกทานพิจารณา กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ
คณะกรรมการแปรญัตติ และขอใหเสนอตอท่ีประชุมสภาฯ พิจารณา  

      ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ 

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิก สภาฯ      
  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาวอุมา วิภูษณะ ส .อบจ .เขต 4 อําเภอแกลง ขอเสนอ
  กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ตอคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแตวันท่ี 13 สิงหาคม 2557 
  เวลา 16.00 น. ถึงวันท่ี 14 สิงหาคม 2557 เวลา 16.30 น. 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม  
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ 

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ ทานประธานฯค ะ วาระท่ี 2 จะเปนหนาท่ีของคณะกรรมการแปรญัตติ     
  ซ่ึงสภา  อบจ .ระยองมีแลว มีทานพายัพ ผองใส เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติคะ 
  ของเราก็คือญัตตินี้จบตรงนี้คะ เดี๋ยวหลังจากจบการประชุมแลวทานประธานคณะกรรมการ
  แปรญัตติจะไปพบทานเลขานุการสภา ตอไปคะ ขอบคุณคะ 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอปรึกษาทานเลขานุการสภาฯหนอยนะครับ ตามท่ีผมเขาใจตองใหสภาฯเปนคน  
รองประธานสภาฯ(๑)  กําหนดนะครับวาเราจะมาประชุมกันวันไหน  

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขออนุญาตทานประธานฯคะ ทาน ส .อบจ .อุมาถูกคะ เพียงแตวาไมนอยกวา        
เลขานุการสภาฯ 24 ชั่วโมง ตั้งแตวันท่ีรับหลักการ รับหลักการวันนี้สมมุติเวลา 15.00 น. 24 ชั่วโมงก็ตองไป
  ครบเวลา 14.00 น.ถูกหรือไมคะ แลวไมนอยกวา 24 ชั่วโมงก็ตองมากกวา 24 ชั่วโมงใชหรือไม
  คะ เพราะฉะนั้นกําหนดระยะเวลาก็ตองกําหนดตั้งแตพรุงนี้เวลา 15.00 น. จนถึงวันท่ี 15 
  ถูกหรือไมคะ 1 ชั่วโมง หรือ 2 ชั่งโมงก็ได เพ่ือใหเจาหนาท่ีสงใหคณะกรรมการเพ่ือประชุม 
  ขออนุญาตปรับเวลาหนอยดีหรือไมคะ เพร าะวายังไงเรื่องของการประชุม                      
  เดี๋ยวทานประธานฯนัด ก็คือคราวก็คือวันท่ี 19 นะคะ ก็นดัใหตรงกรอบตามระเบียบนิดนึง  ดีหรือไมคะ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม  
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิก สภาฯ      
  ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายเสนาะ ยมหา ส .อบจ .เขต 3 อําเภอบานคาย ขอเสนอ    
  ในประเด็นนี้นะครับ  ในระเบียบบอกวาหลังจากมีมติรับหลักการแลว ใหคณะกรรมการแปรญัตติ 

เสนอเวลาในการรับคําแปรญัตติไมนอยกวา 24 ชั่วโมง นับแตวันรับหลักการ สมมุติวันนี้ 
วันท่ี 13 รับหลักการเวลา 16.00 น. นับไปเลยอีกรอบนึงครบ 16.00 น.วันพรุงนี้ อันนั้นใชครับ 

      แตในการปฏิบัติท่ีสงไปอบรมมานั้น เขาบอกวาคณะกรรมการแปรญัตติตองไปนั่งรอ          
  ณ ท่ีกําหนดไวท่ีคณะกรรมการฯจะตองไปรับคําแปร ฉะนั้นมีสมาชิกทานใดท่ีอยากจะแปร  
  คําแปรญัตตินี้ตองไปยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรใหกับคณะกรรมการรับคําแปรญัตตินั้น 

ถามวา… 
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   ถามวาคุณกําหนดตั้งแตวันนี้ถึงพรุงนี้ เวลาตี 1 คุณจะมารอรับหรือเปลา ก็ไมไดมารอรับครับ 
  มันก็แยงกันในทางปฏิบัติ วิธีท่ีถูกตองทําอยางไร เขาบอกวาคุณตองกําหนดในวันท่ีเปนไปได 
  เชน วันนี้รับหลักการเวลา 16.00 น. ก็เริ่มรับหลักการ ณ วันนี้ไปเพราะเราทํางานกันอยู 
  สมมุติ 3 ทุมยังประชุมกันอยูก็บวกเวลาไป พอวันท่ี 14 พรุงนี้มาเริ่มรับตั้งแต 7 โมงเชาเลย
  ก็ได แลวก็นับตอไปอีกใหครบ 24 ชั่วโมง อันนั้นคือระเบียบท่ีถูกตอง ก็เสนอวาควรจะ
  กําหนดใหถูกในเม่ือยืดไปถึงวันท่ี 19 แลวนะครับ เวลาพอครับ ขอบคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม  
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง 

นายปยะ ปตุเตชะ ทานประธานฯ และ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติครับ คืออยางนี้ครับจะเอา    
นายก อบจ. เม่ือไหรก็ใหสมาชิกสภาฯกําหนดวารับ เชน วันนี้รับหลักการวาระท่ี 1 ไปแลว ทีนี้ข้ันแปรญัตต ิ

ก็เริ่มแลว เพียงแตเวลานี้มีปญ หาวาในเวลาราชการกับนอกเวลาราชการ วันนี้ก็เสนอวา   
แปรญัตติพรุงนี้เวลาราชการ เวลา 08.30 น. หรือทานจะกําหนดไปวาถาแปรเม่ือไหรจะ   
มารับ คณะกรรมการแปรญัตติก็ตองมารับเรื่อง มีเวลาหลายวันผมวาเกิน 24 ชั่วโมงแนนอน 
แลวเราก็ไปกําหนดวาจะประชุมวันอังคารท่ี 19 เวลาอะไรก็วาไป ก็จะเห็นภาพชัดเจน     
คนท่ีแปรก็รูวาจะแปรไดเม่ือไหร คนท่ีรับก็จะรูวาตัวเองมีหนาท่ีรับคําแปรญัตติไดเม่ือไหร 
แลวก็นับชั่วโมงใหเกินตามท่ีระเบียบกําหนดไว ก็กําหนดวันท่ีประชุมตอไปไดเลย เจาหนาท่ี
ของเราก็เตรียมพรอมอยูแลว ก็เรียนเพ่ือใหทานพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม  
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญ ส.อบจ.เดชา บุญธรรม 

ส.อบจ.เดชา บุญธรรม เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิก สภาฯ      
  ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายเดชา บุญธรรม ส .อบจ .เขต 2 อําเภอ นิคมพัฒนา     
  ขอเสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ตอคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแตวันท่ี   
  13 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 น. ถึงวันท่ี 15 สิงหาคม 2557 เวลา 12.00 น. 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม  
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุม 
  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบในการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ 

คณะกรรมการฯ ตามท่ี ส.อบจ.เดชา บุญธรรม  เสนอ โปรดยกมือข้ึน 
ท่ีประชุม  เห็นชอบ  จํานวน...........23..........คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ จํานวน.............-............คะแนนเสียง 
  งดออกเสียง จํานวน............1...........คะแนนเสียง 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติในวาระท่ี  2 เห็นชอบใหสงรางขอบัญญัติ ให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา และกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ตั้งแตวันท่ี     
๑3 สิงหาคม  255๗  เวลา ๑๖.๐๐ น.  ถึงวันท่ี ๑5 สิงหาคม 25๕๗  เวลา ๑2.๐๐ น.  

   เห็นชอบ จํานวน...........23..........คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ จํานวน.............-............คะแนนเสียง 
  งดออกเสียง จํานวน............1...........คะแนนเสียง 

นายสุจินต... 
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นายสุจินต สาครเสถียร ผมขอนัดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองครั้งตอไป สมัยสามัญ 
รองประธานสภาฯ (๑) สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําป  ๒๕๕๗ ในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.00 น.           

เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในวาระท่ี ๒ 
ข้ันแปรญัตติและวาระท่ี ๓ ใหตราเปนขอบัญญัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

ขอ ๓๑ การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดเบิกตัดป
หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไ ว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปได 
หรือขยายเวลาเบิกตัดป 

นายสุจินต สาครเสถียร      ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(๑) 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดร ะยอง คนท่ี 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี    เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ                            
รองนายก อบจ.(2)  ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายก อบจ.(2) ดวยองคการบริหาร
    สวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
    รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ดังนี้  
   สํานักปลัดฯ 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

  -  คาครุภัณฑสํานักงาน   รายการท่ี 2.1.3.21, 2.1.3.22, 
2.1.3.23, 2.1.3.24, 2.1.3.25, 2.1.3.26, 2.1.3.31 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

   - คาครุภัณฑสํานักงาน   รายการท่ี 2.1.1.1, 2.1.1.2 
    จึงขอเสนอญัตติขอ อนุมัติแกไขเปลี่ยนแป ลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป
  งบประมาณ พ .ศ.2556  ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
  ไดพิจารณาอนุมัต ิตองเรียนทานประธานฯและทานสมาชิกสภาฯเพ่ิมเติมนะครับวาการแกไข
  เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายก็จะเปนเรื่องของขอคว ามนะครับท่ีมีความ
  ผิดพลาดคาดเคลื่อนแตวาวงเงินงบประมาณเทาเดิม อยางเชน รายการท่ี 2.1.3.22 ประเภท
  จัดซ้ือโตะประชุมก็ตั้งเอาไว 14,873 บาท ขนาด 160x240 ซม. ของเดิมเปน “จํานวน   
  1 ชุด” แตขอความท่ีถูกตองก็คือ “จํานวน 1 ตัว” นะครับ ก็เปนการแกไขในเรื่องของ
  ขอความนะครับ จึงเรียนมาใหสภาพิจารณาอนุมัติครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ... 
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นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ี อยูในท่ีประชุมวาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน...24...คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภา ฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

อนุมัติ           จํานวน ......23.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.255๗ 
  (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายสุจนิต สาครเสถียร ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ.2541 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 

  ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายสุจินต สาครเสถียร      ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(๑) 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี    เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ                            
รองนายก อบจ.(2)  ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายก อบจ.(2) ดวยองคการบริหาร
    สวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
    พ.ศ. 2557 ดังนี้  
   โอนลด 
   แผนงานการศึกษา 
   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอแกลง)   รายการท่ี 1 
- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอนิคมพัฒนา)  รายการท่ี 1 

แผนงานเคหะและชุมชน... 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอเมืองระยอง) รายการท่ี 1, 2, 5, 13, 14, 

15, 19-21 
  -  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอแกลง)  รายการท่ี 5, 6, 17, 18, 
22, 44, 46, 47 

- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอบานคาย)  รายการท่ี 2, 6, 8, 9, 10 
- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอบานฉาง)  รายการท่ี 2, 4, 5 
- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอปลวกแดง)  รายการท่ี 2, 4 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอบานคาย)  รายการท่ี 2 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง(อําเภอเมืองระยอง) รายการท่ี 9  
แผนงานการเกษตร 
งานการเกษตร 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอปลวกแดง)  รายการท่ี 1   
แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอนิคมพัฒนา) รายการท่ี 1  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบบุคลากร 
- เงินเดือน (ฝายประจํา)    รายการท่ี 1-3 
งบดําเนินการ 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- คาตอบแทน     รายการท่ี 5 
- คาใชสอย     รายการท่ี 1,14 

หมวดคาครุภัณฑ… 
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หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- คาครุภัณฑคอมพิวเตอร    รายการท่ี 17 
- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    รายการท่ี 1-3 
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
- รายจายตามขอผูกพัน    รายการท่ี 2.3, 2.7, 2.12 
โอนเพ่ิม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประม าณรายจายประจําปงบประมาณ         
  พ.ศ. 2557 ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดพิจารณาอนุมัติ      
  ขอเรียนเพ่ิมเติมนะครับวาในสวนท่ีเราโอนลดลงมานะครับ ก็จะเปนงานท่ีเราไดประมูลไป
  ทําสัญญาจัดซ้ือจัดจางไปแลวนะครับ เราก็จะเก็บมาจาก รายละเอียดของแตละโครงการ   
  รวมแลวก็เปนเงิน 3,774 ,890 บาท เราก็โอนมาอยูในหมวดของคาบํารุงรักษาและ
  ปรับปรุงครุภัณฑ ซ่ึงเดิมตั้งไว 15 ,115 ,800 บาท ซ่ึงในยอดนี้ก็เอามาสําหรับเปน         
  การบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑของเราเอง ซ่ึงในปนี้ก็จะมีในสวน ท่ีตองใชมากๆก็คือใน
  เรื่องของการซอมรถบัสท่ีเอามาสําหรับใหหนวยงานอ่ืนไดขอใชกันนะครับ แลวก็มีเรื่องซอม
  เครื่องจักรกลท่ีอยูในกองชางของเรานะครับ ตอนนี้ดูแลวก็นาจะไมพอนะครับก็เลยเอาเงิน
  ตรงสวนนี้มารวม แลวก็มาตั้งในสวนท่ีเรามีแผนงานอยูแลวนะค รับ จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
  ขอบคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน..24..คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.255๗  โปรดยกมือข้ึน 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.255๗  โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.255๗  

อนุมัติ           จํานวน ......23.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 

นายสุจินต สาครเสถียร    ดวยคณะผูบริหารไ ดมีการเพ่ิมเติมขอมูล  และไดมีใบแทรกในระเบียบวาระท่ี 6    
รองประธานสภาฯ(๑) เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 เพ่ือไป 

ตั้งจายเปนรายการใหม ขอใหทานสมาชิกสภาฯ พิจารณาตามใบแทรกระเบียบวาระดวยครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๖... 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประ มาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ระเบียบก ระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 

  ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจา ยเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายสุจินต สาครเสถียร      ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(๑) 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี    เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ                            
รองนายก อบจ.(2)  ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายก อบจ.(2) ดวยองคการบริหาร
    สวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
    พ.ศ. 2557 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  
 โอนลด 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 3, 11, 15 
- ประเภท คาวัสดุ    รายการท่ี 4 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี 3 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  รายการท่ี 5, 6, 7 
- ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  รายการท่ี 5 
- ประเภท คาครุภัณฑสํารวจ   รายการท่ี 3 

 
 

โอนลด... 
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โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 1 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน   รายการท่ี 15 
- ประเภท คาครุภัณฑงานบานงานครัว  รายการท่ี 4, 5 

 โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี 30 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี 13 
โอนลด 
แผนงานการเกษตร 
งานสงเสริมการเกษตร 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑการเกษตร   รายการท่ี 2 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 1 
 
 
 

โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม... 
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โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี 28 
โอนลด 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบดําเนินการ 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 7 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน   รายการท่ี 16, 17 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินการ 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาตอบแทน    รายการท่ี 2, 6 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 1, 3, 16 
โอนลด 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 3 
โอนลด 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 14 

 
 

โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม… 
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โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี 1 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี 13 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี 9 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบบุคลากร 
- ประเภท เงินเดือน (ฝายประจํา)   รายการท่ี 12 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาตอบแทน    รายการท่ี 1, 2, 3, 4, 8 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 1, 2, 2.3, 3,  4, 

           10, 11, 15, 21 
- ประเภท คาวัสดุ    รายการท่ี 5, 8, 11 
- ประเภท คาสาธารณูปโภค   รายการท่ี 3-5 
หมวดรายจายอ่ืน     รายการท่ี 1 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบดําเนินการ 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 4, 5, 10, 25 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
 
 

งบดําเนินงาน... 
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งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 1 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาวัสดุ    รายการท่ี 1 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 2 
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
- ประเภท รายจายตามขอผูกพัน   รายการท่ี 2.13 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑกีฬา    รายการท่ี 2, 3 
โอนลด 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 1 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานการกีฬาและนันทนาการ 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 1 
แผนงานการเกษตร 
งานสงเสริมการเกษตร 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 1 

 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป… 



- ๒๙ - 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบบุคลากร 
- ประเภท เงินเดือน (ฝายประจํา)   รายการท่ี 14 
งบดําเนินการ 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 7 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑกีฬา    รายการท่ี 3 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี 8 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอบานคาย)  รายการท่ี 14-17 
- ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอแกลง)      รายการท่ี 51 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบบุคลากร 
- ประเภท เงินเดือน (ฝายประจํา)            รายการท่ี 14 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร   รายการท่ี 18-20 
- ประเภท คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  รายการท่ี 8-9  

 
 

จึงขอเสนอญัตต.ิ.. 



- ๓๐ - 
 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2557 
  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริ หารสวนจังหวัดระยอง        
  ไดพิจารณาอนุมัต ิ

นายสุจินต สาครเสถียร      ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ(๑) 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาองคการ บริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ                            
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายก อบจ .ระยอง  เรากําลังจะ ปรับปรุง
  งบประมาณป 2557 ซ่ึงอยูใน 1,500 ลานบาท แลวเรากําลังเก็บเล็กผสมนอยท่ีเหลือจาก
  การประมูล จากการใชแ ลวมีเงินเหลือ เราก็นําเงินท่ีเหลือโอนมาทําในสิ่งท่ีมีความจําเปน     
  ในเรื่องของการพัฒนา ท้ังองคกร ท้ังอุปกรณของ อบจ.และถามีเหลือในรายการนี้ก็จะเห็นวา
  จะไปทําโครงการใหมท่ีมีอยูในแผนของ อบจ.อยูแลว แตสวนใหญจะอยูในเรื่องการไปพัฒนา
  โรงเรียน ถาทาน ดูจะเห็นวาไปสรางแทนสมเด็จพระเจาตากสินท่ีโรงเรียน อนุบาลนานาชาติ       
  ตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง ) วงเงิน 1,200 ,000 บาท ปรับลดครั้งนี้แลวก็เอา
  ไปปรับปรุงใหมท้ังหมด รวมตัวเลขแลวก็อยูในอํานาจหนาท่ีของทานสมาชิกสภาฯท่ีตองให
  ความเห็นชอบ ถาทานจําไ ดขนาดเราเก็บทุกอยางแลว สุดทายพอถึงเดือนกันยายน เราปด
  งบประมาณป 2557 หรือป 2556 ท่ีผานมา เรายังใชไมหมดตองตกเปนเงินสะสม เพราะ
  มันไมสามารถท่ีทําทัน ไมสามารถท่ีจะเก็บในรูปบัญชีไดทุกบาท ก็ตองเริ่มเก็บตั้งแตบัดนี้   
  เริ่มดูทุกรายการท่ีมีเงินเ หลือและรายการท่ีเราไมทํา ก็โอนไปในสวนท่ีมีความจําเปนและ
  สําคัญมากกวา ป 2558 ก็จะเปนแบบนี้ เพียงแตวาเราบริหารเงินแตละปใหมีประโยชน
  คุมคามากท่ีสุด ถาสมมติวาโครงการนี้ใชงบประมาณป 2558 ก็ตองรอเงินเขา รอระยะเวลา
  ท่ีจะไดเงินมา เพราะฉะนั้นอะไร ท่ีเรงดวนก็เอามาทําในป 2557 เลย ก็เรียนทานประธานฯ
  ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติดวยความเคารพครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ี ประชุมวาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม  
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน...23...คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 
 สมาชิกสภาฯ ท านใด เห็นควรไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๕๗ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

อนุมัติ           จํานวน ......22.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๗… 
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ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗     

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง        
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 

ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 
ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(๑) 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒  
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภา ฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน             
รองนายก อบจ.(๒) ผมนายกิตต ิเกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไข 

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2557 ดวยองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติแก ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ดังนี ้

  แผนงานการศึกษา 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 - คาครุภัณฑการศึกษา    รายการท่ี 1 
 -คาครุภัณฑคอมพิวเตอร    รายการท่ี 3,4 
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    รายการท่ี 1 
 แผนงานการพาณิชย 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    รายการท่ี 1 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟาถนน 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
   - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    รายการท่ี 1 

จึงขอเสนอ ... 
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 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ .ศ. 2557 ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง         
ไดพิจารณาอนุมัติ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.........๒๓......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โปรดยกมือข้ึน  
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    อนุมัติ           จํานวน ......๒๒.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........๑.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่อง ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน     
เลขานุการสภาฯ และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ขอ ๙๔ กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับเงินรายรับและตอมามีการขอคืนใน

ลักษณะของลาภมิควรได ดังนี้ 
  (๑) การรับชําระภาษีโดยไมถูกตอง 

ฯลฯ 
  ขอ ๙๕ การถอนคืนเงินรายรับตามขอ ๙๔ ใหตรวจสอบและมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  (๑) เหตุผลความจําเปนในการถอนคืนเงินรายรับท่ีนําสงเปนเงินรายรับท่ีนําสงแลว 

ฯลฯ 
  ขอ ๙๖ วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับใหปฏิบัติ ดังนี้ 

ฯลฯ 
  (๒) ขอเงินคืนภายหลังจ ากปงบประมาณท่ีรับเงินรายรับเม่ือตรวจสอบแลวเห็นวา

ถูกตองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมไดโดยตองไดรับอนุมัติจากสภา
ทองถ่ิน 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญนายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(๑) 

นายปยะ... 
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นายปยะ ปตุเตชะ  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายปยะ ปตุเตชะ  
นายก อบจ. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม   

ดวยสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดระยอง แจงวา  กองคลังของกรมสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน ไดตรว จสอบการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน
ยอนหลังตั้งแตปงบประมาณ 2548 ถึงปงบประมาณ 2550 ปรากฏวามีการจัดสรรเงิน
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ซํ้าจํานวน 2 รายการ เปนเงิน 7,677,114.80 บาท 
(เจ็ดลานหกแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งรอยสิบสี่บาทแปดสิบสตางค ) และขอใหจัดสงคืน
รายการภาษี เพ่ือนําสงคลังจังหวัดระยองใหถูกตองตอไป  องคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง ไดตรวจสอบแลวปรากฏวาไดรับการจัดสรรเงินซํ้าจํานวน 2 รายการ คือยอด
จัดสรรระหวางวันท่ี 6-10 มีนาคม 2549 เปนเงิน 4,107,017.71 บาท และยอด
จัดสรรระหวางวันท่ี  12-16 มิถุนายน 2549 เปนเงิน 3,570,097.09 บาท ซ่ึงเงิน
จํานวนดังกลาวเปนเงินท่ีขอคืนภายหลังจากปงบประมาณท่ีรับเงินรายรับ เพ่ือใหการคืน
เงินเปนไปดวยความเรียบรอย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน ก ารเก็บรักษ าเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 94(1) ขอ 95(1) และขอ 96(2) จึงขอเสนอญัตติ 
ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดพิจารณา
อนุมัต ิ

   ทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ถาพูดงายๆ คือเขาบอ กวา
โอนเงินเกินมาใหเรา แตเงินท่ีโอนมาใหเรา เขาบอกวาวันท่ี 6-10 มีนาคม 2549      
เปนเงิน 4,107,017.71 บาท เม่ือป 2549 แตปนี้ 2557 เกือบ 10 ปซ่ึงนาจะขาด
อายุความ และ 2. ตั้งแตวันท่ี 12-16 มิถุนายน 2549 เปนเงิน 3,570,097.09 บาท 
และทางกองคลังไดเช็คย อนหลังแลวจึงรูวามีเงินเกินเขามาจริง จึงไดมาขออํานาจสภาฯ 
เพ่ือโอนเงินคือใหเขาจํานวน 7,677,114.80 บาท โดยตองใชเงินสะสมเพราะไมมีใน
ขอบัญญัติ ผมเลยตองเสนอญัตตินี้เพ่ือใหสภาฯ อนุมัติจายขาดเงินสะสมใหทานท้ังหลาย
เห็นชอบ  ผมขอเรียนวาเปนเรื่องท่ีตองใ หทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ           
ผูทรงเกียรติเห็นชอบ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญทาน ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ 

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ตอง กราบขออภัยใน
ระเบียบวาระท่ี ๓ เราปรารถนาท่ีจะพัฒนาตัวเองและเรียนรูในเรื่องของการเปนผูแทน
ของพ่ีนองประชาชน ถาเราไมพัฒนาตัวเองไมเรียนรูระเบียบขอกฎหมายก็ไมอาจท่ีจะไป
ตอบขอซักถามหรือชวยเหลือพ่ีนองประชาชนได ในระเบียบวาระท่ี 8 นี้ก็เชนเดียวกันเปน
เรื่องของการเงิน อยางท่ีคณะผูบริหารไดเรียนตอท่ีประชุมเอง เปนเหตุการณท่ีพวกเรา
สมาชิกสภาฯ ยังไมไดเขามาปฏิบัติหนาท่ีดวยซํ้าและทองถ่ินอ่ืนเขามีเหตุการณอยางเรา
หรือไม ตกลงไมใชความผิดของทางองคกรและเราจําเปนท่ีจะตองรับภาระตรงนี้         
คือถามดวยความไมรูและผูท่ีรูเรื่องระเบียบกฎหมายไดโปรดชี้แจงดวย 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญทาน ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 

ส.อบจ.เสรี... 
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ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร ขออนุญาตซักถามทีเดียวเลยนะครับ ในเ ร่ืองของการคืนเงินเปนเหตุผลในระบบ
ราชการ สิ่งที่อยากจะนําเสนอผานทานประธานสภาฯ ไปยังพี่นองขาราชการ ในการที่เราจะขอ
อนุมัติจายขาดเงินสะสมไมวากรณีใดก็แลวแตสิ่งที่เราจะตองมีก็คือ เร่ืองของบัญชีวาสถานะ
ทางการเงินเปนอยางไร มีเงินสะสมเทานี้กันไวตามกฎหมายเทานี้และเหลือเทาไหรที่ใชได อันนี้
ควรแนบไวเสมอทุกคร้ังที่มีการใชเงินสะสม อยางนอยควรแนบ เอกสารในญัตตินั้นๆ เพราะวา
การพิจารณาหรืออะไรก็ตามจะไดมีขอมูลที่ถูกตอง อยาลืมวาเงินสะสมเราไมไดเหลือเฝอ       
แตบางคร้ังการพิจารณาวาควรใหหรือไมใหตอ งคํานึงวาพอหรือไมพอดวย ซึ่งฝายบริหารคง     
จะดูมา 1 รอบแลวแตฝายสภาฯ ก็อยากจะดูดวยเพราะฉะนั้นทุกคร้ังที่มีการจายขาดเงินสะสม
ควรมีการแนบสถานะทางการเงินมาดวย 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

นายปยะ ปตุเตชะ  ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ถาทานไมเห็นก็ไดผมไม
นายก อบจ. วาอะไรเพราะวาเปนเรื่องเกามาก แตวาดวยเรื่องมารยาทเขาตรวจพบวาเขาโอนเงินเกิน  

มาใหเราก็ถือวาเปนลาภมิควรได แ ลวโอนมาเม่ือป 2549 ขอสําคัญคือทางเราเจาหนาท่ี
กองคลังก็ตองตรวจเช็ควาเขาโอนมาจริงไหมและโอนมาเกินจริงไหม ซ่ึงตองยอมรับวาป 
2549 เกือบ 10 ป แตถาเขาตรวจสอบและมีการยันกันวาโอนมาจริง เราไมมีทางเลือก
ตองคืนใหเขาเพราะเขาอางระเบียบวาเราตองคืนใหเขาด วยระเบียบขอไหนบาง ถามวา
เงินสะสมเรามีเทาไหร ขอบอกวามีนอยมากอยูในเลมงบประมาณ 2558 เรามีหนี้
ธนาคาร มีหนี้สํารอง สวนเงินสะสมเรามีเพียง 15,708,697.85 บาท ถามวาเราเปน
หนวยงานราชการไมจําเปนตองมีเงินสะสมเยอะ แตเราตองจายรายการนี้ตามญัตตินี้โอน
คืนเขา จํานวน 7,677,114.80 บาท พอจายเสร็จเราจะเหลือเงินแค 7-8 ลานบาท 
เปนเงินสะสม ถามวานอยไหมก็นอย ถามวาทํายังไงเงินนอยเราก็มาดูท่ีปลายปวาเงิน 
1,500 ลานบาทวาเกินไหม ถาเกินเราไมตองพิจารณาเลยเราก็เอามาตกเปนเงินสะสม 
หรือปลายปและเราทําอะไรไมทันท่ีวาเงินโอนในรายการแรก เอามาจายในเรื่องสํานักงาน
ปลัดท่ีเอาไปซอมรถท่ีตั้งไว 15 ลานบาท ถาไมพอก็โอนมาอีก 3 ลานบาท เพ่ือไปตั้งซอม
รถบัส ก็โอนแคท่ีตองใช อีกอันโอนออกมาเพ่ือตั้งเปนรายการใหมเปนครั้งแรกของป 
2557 เพ่ิงโอนเก็บสะสมก็โอนมาตั้งเปนรายการใหม อั นนี้ถาไมใชเงินสะสมก็ตองไปตั้ง
เปนงบประมาณใชคืนเขาอยูดีเพราะเขาคงไมยอมเราอยูแลว เพราะฉะนั้นผมเรียนวาดวย
มารยาทดวยกลไกการบริหารธรรมมาภิบาลเราไมมีทาง เพราะเราตองคืนเขาแตเราเลือก
ชองทางวาจําเปนเรงดวยไหม เชนถาใชเงินสะสมในกรณีจําเปนเรงดวนใ ชยาก           
แตระเบียบเขาเปดวาใชได โอนคืนเขาไป ถาไมคืนชองนี้ก็ตองไปคืนชองเงินประจําป      
ท่ีตองไปตั้งเปนรายการจายก็ไปรบกวนเวลาของทานอยูดี เพราะสุดทายเราก็จะเลือกวา ก็
ไปใชจายขาดเงินสะสมท่ีมีอยู 15 ลานบาท จายไป 7 ลานบาท เหลือ 8 ลานบาท   ทาง
ผอ.กองคลัง มาหาผมบอกวาเงินกองคลังเราตองมีเยอะเพราะเราตองเตรียมไวสําหรับจาย
เงินเดือนขาราชการเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน ถาเงินไมเขา ผมเลยบอกวาใหใจ
เย็นๆ เพราะปลายปเรายังสามารถบริหารจัดการได เพราะถาเงินท่ีเราไมไดโอนก็ตก
เปนเงินสะสมอยู ดี เพราะเงินสะสมตกงาย ทําไมทันก็เปนเงินสะสม เงินมามากกวา
งบประมาณก็ตกเปนเงินสะสม เพราะฉะนั้นเงินสะสมยังไงก็มีแนนอน แตเราบริหาร  
 

ตัวเลขไมให... 
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ตัวเลขไมใหมีมากเกินไปเราเอาเงินท่ีมีอยูไปพัฒนาใหพ่ีนองประชาชนไดมีความสุขตาม
แบบท่ี คสช .บอกดีกวา นี่คื อสิ่งท่ีอยากเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ  
วาอยูในเรื่องของเรา บริหารจัดการในองคการบริหารสวนจังหวัดกับพ่ีนองประชาชน   
ผมเรียนวาเราก็รับรูไปดวยกัน 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน........๒๓.......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติจายขาดเงินสะสม โปรดยกมือข้ึน  
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติจายขาดเงินสะสม โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติจายขาดเงินสะสม 
    อนุมัติ           จํานวน ......๒๒.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน .........๑.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๙  เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง         
เรื่อง การบริหารจัดการสะพานทาเทียบเรือเกาะเสม็ด พ .ศ.๒๕๕๑ แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี.....) พ.ศ........... 

  (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑)   

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ.๒๕๕๒ 
  มาตรา ๔๕ องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํา นาจหนาท่ีดําเนินกิจการภายในเขต

องคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้ 
  (๑) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย 

ฯลฯ 
  (๙) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน

กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
     ฯลฯ 

มาตรา ๖๙ องคการบริหารสวนจังหวัดอาจออกขอบัญญัติเพ่ือเก็บคาธรรมเนียมใดๆ 
จากผูซ่ึงใชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดจัดใหมีข้ึน
ได ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใหองคการบริหารสวนจังหวั ดออกขอบัญญัติ
เพ่ือเก็บคาธรรมเนียมจากผูซ่ึงใชประโยชนจากบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ.๒๕๔๑ 

  ขอ ๕ ขอบัญญัติเก่ียวกับคาธรรมเนียมจากผูซ่ึงใชหรือไดประโยชนจากบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

(๑) ประเภทของ... 
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  (๑) ประเภทของบริการสาธารณะท่ีจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม 
  (๒) วัตถุประสงคในการจัดเก็บคาธรรมเนียมจากการใหบริการ 
  (๓) หลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติ เง่ือนไขและอัตราคาธรรมเนียมของการเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมจากผูซ่ึงใชหรือไดประโยชนจากบริการสาธ ารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัด  

  (๔) การจัดสรรผลประโยชนและการจัดการคาธรรมเนียมท่ีไดมาจากการเรียก
เก็บคาธรรมเนียมจากผูซ่ึงใชหรือไดประโยชนจากบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัด  

  (๕) การกําหนดความสัมพันธระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดกับองคกรขอ ง
รัฐเก่ียวกับการกํากับดูแลเทาท่ีจําเปน  

  (๖) หลักเกณฑและวิธีการเขาไปตรวจสอบของประชาชน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 

และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
ขอ ๔๔ รางขอบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน หมายความวา รางขอบัญญัติวาดวยเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอัน

เก่ียวกับภาษีอากร 
ฯลฯ 

(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 
ฯลฯ 

ขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภ าทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
อนุมัติใหพิจา รณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติ เต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการ       
แปรญัตติ 

ฯลฯ 
ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ิน

ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม 
หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินได
อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแลว 

เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาทองถ่ินจะ ให
คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุม
สภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ
หรือไม 

นายสุจินต... 
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นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญ นายก อบจ.แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(๑) 

นายปยะ ปตุเตชะ  มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒ 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน  ทานประธานสภา ฯ ท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภา ฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน          
รองนายก อบจ.(๒) เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง    

เรื่อง การบริหารจัดการสะพานทาเทียบเรือเกาะเสม็ด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี          )      
พ.ศ.         .  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความประสงคจะขอแกไขขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดการสะพานทาเทียบเรือเกาะเสม็ด 
พ.ศ.๒๕๕๑ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้   

   หลักการ 
ดวยการบริหารจัดการสะพานทาเทียบเรือเกาะเสม็ด เพ่ื อใหเปนสถานท่ีสําหรับ

นักทองเท่ียวและประชาชนท่ัวไป ไดใชเปนจุดเปลี่ยนเสนทางคมนาคมระหวางทางน้ําและ
ทางบกในการประกอบธุรกรรมหรือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษบนเกาะเสม็ด โดยมีลักษณะเปน
การใหบริการสาธารณะ และมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมตางๆ ตามมาตรา 45 ( 1 ) ( 9 ) 
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ .ศ.๒๕๔๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4)       
พ.ศ.๒๕52 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใหองคการบริหารสวนจังหวัดออก
ขอบัญญัติเพ่ือเก็บคาธรรมเนียมจากผูซ่ึงใชประโยชนจากบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑ 

เหตุผล 
เพ่ือใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีสวนรวมและพัฒนาเกาะเสม็ด         

เปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษ อํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวและประชาชนท่ัวไป  
ใหเกิดความพึงพอใจสราง ภาพลักษณท่ีดีของเกาะเสม็ดและจังหวัดระยอง จึงควรเก็บ
คาธรรมเนยีมจากผูใชประโยชนทาเทียบเรือเกาะเสม็ดขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
เพ่ือเปนรายไดนําไปใชจายในการบริหารจัดการตามอํานาจหนาท่ีอํานวยประโยชนแก
นักทองเท่ียวและประชาชนท่ัวไป 

ขอความท่ีขอแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
๑. แกไขอํานาจการออกขอ บัญญัติจากระเบียบกระทรว งมหาดไทย วาดวยการ

ดําเนินการกิจการพาณิชย พ .ศ.2541 โดยอางถึงเฉพาะระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การใหองคการบริหารสวนจังหวัดออกขอบัญญัติเพ่ือเก็บคาธรรมเนียมจากผูซ่ึงใชประโยชน
จากบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2541 เทานั้น  

2. ยกเลิกขอควา มในขอ 4 แหงขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง    
เรื่อง การบริหารจัดการสะพานทาเทียบเรือเกาะเสม็ด พ .ศ.๒๕๕๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2556  โดยขอปรับคาธรรมเนียมผูโดยสารผานทาเทียบ เรือ จากอัตราคนละ 10 บาท 
ปรับเพ่ิมเปนอัตราคนละ 20 บาท (ในลําดับท่ี 18)     

การแกไขขอบัญญัติในครั้งนี้ ได ใหมีการปรับอัตราการจัดเก็บคาธรรมเนียม
ผูโดยสารผานทา เทียบเรือ ตามสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ 

องคการ... 
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องคการบริหารสวนจังหวัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.๒๕52 ตามมาตรา ๔๕(1)(9)      
และมาตรา ๖๙   ท้ังนี้ ขอใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดพิจารณาเปนสามวาระ
รวดเดียว 

 จึงขอเสนอญัตติรางขอบัญญั ติองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เรื่อง  การบริหาร
จัดการสะพานทาเทียบเรือเกาะเสม็ด  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ....... ) พ.ศ........... มาเพ่ือให        
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  

นายสุจินต สาครเสถียร  ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
รองประธานสภาฯ(๑) 

นายปยะ ปตุเตชะ  ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมนายปยะ ปตุเตชะ 
นายก อบจ. นายกองคก ารบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเรียนเพ่ิมเติม เรื่องญัตติขอความเห็นชอบราง  

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดการสะพานทาเทียบเรือ      
เกาะเสม็ด พ .ศ.๒๕๕๑  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี..... ) พ.ศ...........  อันนี้เปนเรื่องท่ีเราถูกฟอง    
ท่ีศาลปกครอง ซ่ึงตองเรียนชี้แจงทานสมาชิกผูทรงเกียรติวาทาเทียบเรือเรารูท่ีมาท่ีไปกันดี 
เพราะผมและทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติก็ไดรวมดําเนินการกันในเรื่องนี้ เริ่มตั้งแตการ
แกปญหาสะพานเกาซ่ึงใชไมได และตองตอสูกับอุทยานท่ีไมยอมใหเราทํา สุดทายเราไ ด
ใบอนุญาตครบหมดทุกอยาง กอสรางเราก็ไมมีเงินเพราะตองใชเงินเยอะ แบบท่ีจังหวัดเขา
ออกไวแลวเราไมสามารถเอามาแกไขไดเลย ทําใหตองเอาแบบเขามาทําเพ่ือแกไขปญหา   
แตจะเปนการสงเสริมเรื่องการทองเท่ียวเพราะทาเทียบเรือเราเปนทาเทียบเรือเดียวท่ี
อยูบนเกาะ แตวาเรามีปญหาเรื่องเรือผูโดยสารซ่ึงคนท่ีเสีย ๑๐ บาทท่ีผานมาไมมีใครบนเขายินดี
จายกันท้ังนั้น เพราะวาคนท่ีมาเกาะเสม็ดเขามาเท่ียว เขาไมไดมาหางานทํา เพราะฉะนั้นเรา
เก็บ ๑๐ บาท เลยกลายเปนถูกไมคุม คําวาไมคุมหมายถึงตัวเลขท่ีจํานวนคนท่ีมาปหนึ่งมีเยอะ   
เราเก็บ ๑๐  บาท เราไดเงินไมพอเม่ือเทียบกับเงินท่ีเรากูมา ถามวาทําไมเอาเงินกูมา
เปรียบเทียบ ถาเราเห็นโครงการของรัฐท้ังหมด ไมวาจะเปนการทําถนนหรือทําอะไรก็แลวแต 
เขาจะมีตัวเลขทางเศรษฐกิจเลยวาถาเราลงทุนเทานี้ ดอกเบี้ยเทานี้เปนยังไง ทาเทียบเรือก็
เหมือนกันถาเราเอาเงินงบประมาณเราทําก็จะไปบั่นทอนกับโครงการอ่ืน ทาเทียบเรือเปน
เรื่องโดยออมเปนเรื่องการสงเสริมการทองเท่ียว การทองเท่ียวท่ีมาใหเงินจังหวัดระยองนั้น
คือการใชจายเงินในภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ไมไดเสียภาษีโดยตรงเปนคนละอยางกัน เราจึง
คิดวาทาเทียบเรือนี้ถาเราเก็บเพ่ิมอีก ๑๐ บาท จากการศึกษาวิจัยถาทานจําได เรื่องโรงหนัง
เล็กท่ีมาหาเราเขาบอกวาศึกษาวิจัยแลววาคนไทยหรือคน ท่ัวไป ๒๐ บาท ๓๐ บาท คนจะไม
รูสึกเสียดาย แตวาเราจะข้ึนราคาเพราะเปนอํานาจสภาฯ เพราะเราไดออกขอบัญญัติไว การ
ออกขอบัญญัติ ตองมาแกไขปรับปรุงขอบัญญัติซ่ึงตองไดรับความเห็นชอบจากทานสมาชิก
สภาฯ ผูทรงเกียรติวาเห็นชอบดวยหลักการท่ีเราเสนอไหม ดวยเหตุดวยผล  ท่ีฝายบริหาร
อภิปรายไปนี้ ทานเห็นดวยหรือไม ท่ีผมเ ทียบใหเห็นเราเก็บเงินมา ประมาณ ๑-๒ ป เอาเงิน
คาใชจายของเจาหนาท่ี  ตองมีคนไปทํางานเก็บเงินตองมีคาน้ํามันเรือ คราวท่ีแลวก็มีการซ้ือ
เครื่องเรือเพราะตองขามสงไปๆมาๆ รวมท้ังหมดท่ีเอามาเปรียบเทียบกันแลวก็หายกันเพราะท่ีได
เงินมากับคาใชจาย คาพนักงาน คาน้ํามัน ไมเหลืออะไรเลย และเม่ือเอามาคิดในเชิง     
นักทองเท่ียว ผมเรี ยนวาเรือทุกลําท่ีไปเกาะเสม็ดเขาขายบัตรหมด ขายคาเรือไปกลับ   

 
เดี๋ยวนี้มีเรื่อง… 
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เดี๋ยวนี้มีเรื่องรองดวยวาเสียเงินไปแลวขากลับหาเรือกลับไมไดเพราะเรือหนีไปเ ลยแตวาเก็บ
เงินไปแลว ของเรา ๑๐ บาท ข้ึนทาเรือขากลับไมไดคิดเงิน ผมเรียนวาเรามีปญหาวาคนท่ี
รองเรียนหรือฟองเราเปนเรือ คนท่ีเสีย ๑๐ บาทไมมีใครวาอะไรเลย แตเรือท่ีมาเทียบทาเรือ
มีปญหา หาวาเราเปนบริการสาธารณะจะเก็บเงินไดอยางไร สวนทาเทียบเรือเกาะเสม็ดท่ี
ทาเรือเดียวไมมีทาอ่ืนใหเลือก นี่คือสิ่งท่ีเกิดข้ึน ผมเรียนวาผมยังยืนยันดวยหลักกา รวา     
เราตองเก็บเงินยกเวนแตศาลปกครองสั่งวาไมใหเราเก็บหรือเก็บไมได ท้ังประเทศมีทาเทียบ
เรือท่ีเราไปดูมาไมมีทาเทียบเรือไหนใหนั่งฟรีเลย และยังแพงกวาเราอีกดวย นี่คือเหตุผลท่ีเรา
เอามาเทียบแลวเราก็ตองปรับราคาแตเราคอยๆข้ึนราคา เม่ือมาดูเรื่องเ งินกูในการลงทุน 
รายไดท่ีเราไดมาไมคุมเลย ถาเรามองเรื่องเงินกูมาแลวและเก็บได  ใน ๑๐ บาทนี้ไมคุม แตถา
เรามองดวยการมองแบบสาธารณะ และเก็บเงินบางสวนมาเปนคาใชจาย คาน้ําคาไฟ คาทํา
ความสะอาด อันนี้เราจําเปน ไมเชนนั้นทาง อบจ.ตองควักเงินเพ่ือจายไปเรื่อยๆ นักทองเท่ียว
ท่ีมาเขายินดีมาจายมาเท่ียว และท่ีสําคัญท่ีสุด คนบนเกาะเสม็ดท่ีมีบัตรประชาชนอยูบนเกาะ
เสม็ดเราไมไดเก็บเงิน อันนี้ตองมีในเรื่องท่ีเราจะตองเพ่ิมในข้ันแปรญัตติ คนท่ีอยูบนเกาะเรา
ก็ใหชองทางแกเขา คนมาเท่ียวจริงๆเราเก็บเงินและเรือท่ีม าเทียบเราก็เก็บเงิน เพราะเรือมี
ผลประโยชนไมใชนั่งฟรี ทาเรือบนฝงมีตั้งหลายทา มีทาไหนฟรีบาง จึงอยากนําเรียนทาน
ประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ วาเราต องเดินหนาเพ่ือใหเกิดการสมดุล ความ
คุมคาในการใชสอยคาใชจายท่ีเกิดข้ึน คาน้ําคาไฟในการบริหารจัดการทาเทียบเรือ 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญทาน ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 
รองประธานสภาฯ(๑) 

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร ขออนุญาตสอบถามเรื่องการบริหารจัดการทาเทียบเรือ กอนท่ีจะ ขอความเห็นชอบ
เรื่องขอบัญญัติบริหารจัดการสะพานทาเทียบเรือเกาะเสม็ด เรื่องแรกอยากท ราบวาหลังจาก
ท่ีเราข้ึนคาธรรมเนียมจากเดิม ๑๐ บาท เปน ๒๐ บาท เรามีฐานขอมูลเกาหรือไม วาปท่ีผาน
มาคนท่ีผานเรือตอปมีปริมาณเทาไหร พอจะมีขอมูลหรือไ มพรอมท้ังทาเรือมีจํานวนเรือ      
ท่ีเทียบทาตอปเทาไรดวยก็ดี 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
รองประธานสภาฯ(๑) 

นายปยะ ปตุเตชะ  ผมจะใหแจกเอกสาร อันนี้เปนขอมูลท่ีเปนตัวเลข เรามีตัวเลขตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 
นายก อบจ. ๒๕๕๖ ในเดือนกุมภาพันธ เรามีรายรับอยูท่ี 372,720 บาท ท่ีเปนรายรับคนละ 10 บาท เรามี 

รายจายอยูท่ี 398,044 บาท เราขาดทุน 25,324 บาท อันนี้เดือนแรกของป 2556 ถามวา
ตัวเลขคาใชจายมีท้ังคาน้ําคาไฟ คาเงินเดือนเจาหนาท่ี เราคิดในเชิงเศรษฐศาสตร คิดเปน
ตนทุนหมดเลย ตอมาเดือนมีนาคม 2556 รายรับ 570,2820 บาท รายจาย 235,627 บาท 
เรามีกําไร 337,192 บาท เดือนเมษาย น 661,560 บาท รายจาย 330,000 บาท  
เรามีกําไรอยูที่ 320,000 บาท เดือนพฤษภาคม 2556 ตัวเลขยังคงเดิม พอเขาหนาฝนใน
เดือนมิถุนายน รายรับเราตกลงอยูท่ี 365,050 บาท รายจายอยูท่ี 310,000 บาท  
เราเหลือเพียง 50,000 บาท  เดือนกรกฎาคม รายรับ 314,340 บาท  รายจายเราอยูท่ีเดิม 
กําไรก็ลดลงมา เดือนสิงหาคม 2556 รายรับ 233,940 บาท รายจาย 297,680 บาท  
 

ขาดทุน… 
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ขาดทุน 63,000 บาท เดือนกันยายนหนักใหญเลย  รายรับ 212,730 บาท รายจาย 
314 ,825 บาท ขาดทุน 102 ,095 บาท ตุลาคม รายรับ 328 ,530 บาท รายจาย
288,313 บาท เปนตัวเลขท่ีผมสามารถให ทานดูได สรุปถึงเดือนมิถุนายน 2557 เรามี
รายไดอยู 6,757,820 บาท รายจาย 5,143,107 เรามีกําไรอยูท่ี 1,614,712 บาท 
หยิบเงินกูมาดู เรากูไปท้ังหมด 169 ลานบาท ใชคืนไปแลว 28 ลานบาท คงเหลือ 141 
ลานบาท ดอกเบี้ย 3.20 เปอรเซ็นต ดอกเบี้ยถูกมากท่ีเรากู สุ ดทายแลวมันไมคุมถาคิด      
ในเชิงเศรษฐศาสตรการลงทุน ถาเปนเอกชนลงทุนไมคุมจึงตองเปนหนวยงานของรัฐท่ีบริการ
สาธารณะ แตพอเปนหนวยงานของรัฐแลวก็ไมสามารถเก็บเงินไดเหมือนกับบริษัทเอกชนได 
เพราะจะถูกตําหนิวานี่เปนบริการของรัฐ การบริการอยางเดียวไมมี ตองมีเงินเก็บจาก
นักทองเท่ียว จากเรือเขามาชดเชยใหเหมาะสมกับการบริหารจัดการ อันนี้คือเรื่องท่ีอยาก
เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑)  ถาไมมี ข อใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม             

วาครบจํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม   
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......๒๓......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติ  ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว                 

ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ  โปรดยกมือข้ึน 
  สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติ  ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว                

ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีปร ะชุมมีมติอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว ตามท่ีนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ     

อนุมัติ           จํานวน .....๒๒.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .......-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ......๑.......คะแนนเสียง 

นายสุจินต สาครเสถียร ตอไปเปนการพิจารณาในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการมีสมาชิกสภาฯ ทานใด                 

รองประธานสภาฯ(๑) ประสงคจะอภิปรายหรือไม 
  มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม ถาไมมีผมจะขอ

มติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรรับหลักการ  แหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัด การสะพานทาเทียบเรือเกาะเสม็ด พ.ศ.๒๕๕๑                 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ........)  พ.ศ..............โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมรับหลักการ แหงรางขอบัญญัติองคการบริ หาร
สวนจังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดการสะพานทาเที ยบเรือเกาะเสม็ด พ.ศ.๒๕๕๑            
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ........)  พ.ศ.............. โปรดยกมือข้ึน 

 
 
 
 

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
เรื่อง การบริหารจัดการสะพานทาเทียบเรือเกาะเสม็ด พ.ศ.๒๕๕๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี........) 
พ.ศ.................. 

   รับหลักการ       จํานวน .....๒๒.....คะแนนเสียง 
    ไมรับหลักการ    จํานวน ......-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน .....๑.......คะแนนเสียง 

นายสุจินต สาครเสถียร หลังจากท่ีสภาฯ มีมติรับหลักการในวาระท่ี ๑ แลว ตอไปเปนการพิจารณาวาระท่ี ๒     
รองประธานสภาฯ(๑) ข้ันแปรญัตติ ใหท่ีประชุมเปนกรรมการเต็มสภา ขอเชิญท่ีประชุมเริ่มตนพิจารณาตั้งแต               

ชื่อขอบัญญัติและเรียงลําดับเปนรายขอ ดังนี้ 
(๑) ชื่อขอบัญญัต.ิ....................................มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม  (ไมมีนะครับ) 
(๒) ขอ ๒ ในขอบัญญัต.ิ..........................มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม  (ไมมีนะครับ) 
(๓) ขอ ๓ ในขอบัญญัต.ิ..........................มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 

       ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ครับ 

นายปยะ ปตุเตชะ  ผมจะขอแปรญัตติขอ ๓ เพ่ิมขอความในขอ ๘ (๑) ลําดับท่ี ๑๘ คาธรรมเนียมผูโดยสาร       
นายก อบจ. ผานทาเทียบเรือ ๒๐ บาท เราจะเขียนยกเวนคาธรรมเนียมใหประชาชน หมู ๔ บนเกาะเสม็ด  

ตําบลเพ คนท่ีมีบัตรประชาชนท่ีอยูในเกาะ เราจะยกเวนไวไมเสียคาธรรมเนียม                
จึงขอแปรญัตติเพ่ิมเพ่ือใหเจาหนาท่ีไปดําเนินการ 

นายสุจินต สาครเสถียร เรียนท่ีประชุม ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอแปรญัตติ  ขอ ๓          
รองประธานสภาฯ(๑) เพ่ิมในรางขอบัญญัติดังกลาวของขอท่ี ๘ (๑) ลําดับท่ี ๑๘ เรื่องคาธรรมเนียมผูโดยสารทาเทียบเรือ  

โดยตอทายวายกเวนคาธรรมเนียม ผูโดยสาร ผานทาเทียบเรือพ่ีนองชาว หมู ๔ ตําบลเพ 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

  สมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือแปรญัตติอีกหรือไม  
เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือแปรญัตติ ตอไปผมจะขอมติ          

ท่ีประชุม  
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบในวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตต ิรางขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนจังหวัดระยอง เรื่องการบริหารจัดการสะพานทาเทียบเรือเกาะเสม็ด พ.ศ.๒๕๕๑ แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี.......) พ.ศ.............. โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใด  ไมเห็นชอบในวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ รางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดกา รสะพานทาเทียบเรือเกาะเสม็ด พ.ศ.๒๕๕๑     
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ........) พ.ศ..............  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบในวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตต ิรางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดการสะพาน ทาเทียบเรือเกาะเสม็ด พ.ศ.๒๕๕๑ 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี .......) พ.ศ.............. 

   เห็นชอบ         จํานวน .......๒๑....คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ      จํานวน .........-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........๑......คะแนนเสียง 
 
 

นายสุจินต... 
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นายสุจินต สาครเสถียร ตอไปเปนการพิจารณาวาระท่ี ๓ ใหตราเปนขอบัญ ญัติองคการบริหารสวน       
รองประธานสภาฯ(๑) จังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดการสะพานทาเทียบเรือเกาะเสม็ด พ .ศ.๒๕๕๑  
        แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี......) พ.ศ............ 
  มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบในวาระท่ี ๓ ใหตราเปนขอบัญญัติ องคการ  

บริหารสวนจังหวัด ระยอง เรื่อง การบริหารจัดการสะพานทาเทียบเรือ เกาะเสม็ด พ.ศ.๒๕๕๑ 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี.........) พ.ศ................  โปรดยกมือข้ึน 

  มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบในวาระท่ี ๓ ใหตราเปนขอบัญญัติ องคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดการสะพานทาเทียบเรือ เกาะเสม็ด พ.ศ.๒๕๕๑ 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี.........) พ.ศ................  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใ นวาระท่ี ๓ ใหตราเปนขอบัญญัติ องคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดการสะพานทาเทียบเรือเกาะเสม็ด       
พ.ศ.๒๕๕๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี.....) พ.ศ............... 

   เห็นชอบ         จํานวน .....๒๑.....คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ      จํานวน .......-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .......๑......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๑๐    เรื่อง ญัตติขอความเห็น ชอบเสนอช่ือสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติในนามของ 
อบจ.ระยอง 

   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญนายก อบจ.แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(๑) 

นายปยะ ปตุเตชะ  เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและ ทานสมาชิกสภาฯ                                    
นายก อบจ. ผูทรงเกียรต ิทุกทาน ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือเขารับ 

การคัดเลื อกเปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย       
(ฉบับชั่วคราว ) พุทธศักราช 2557  ประกอบระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งวา
ดวยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ พ .ศ. 2557  บัญญัติใหมีสภาปฏิรูปแหงชาติและ
วิธีการสรรหาบุคคลดานตาง ๆ เพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ        
ซ่ึงมีหนาท่ีศึกษาและเสนอแนะเพ่ือใหเกิดการป ฏิรูปในดานตางๆ จํานวน  11 ดาน 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศกําหนดวันรับสมัคร วันท่ี           
14 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี 2 กันยายน 2557 ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง       
ในการสรรหาบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ ใหเส นอชื่อโดย      
๑.นิติบุคคลใดท่ีประสงคจะเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาปฏิรูป
แหงชาติใหหัวหนาหนวยงานหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลเปนผูยื่นคําขอ ตามแบบ  
สปช .1  พรอมเอกสารหลักฐาน  ๒.นิติบุคคลท่ีประสงคจะเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการ
คัดเลือกเปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติจะตองเปนนิติบุคคลท่ีไมมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหา
กําไรมาแบงปนกัน และเสนอชื่อบุคคลไดไมเกินนิติบุคคลละสองชื่อ 3.บุคคลท่ีนิติบุคคลเสนอ
ชื่อเพ่ือเขารับการคัดเลื อกเปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ ตองมีคุณ สมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหา มตาม มาตรา 28 และมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย           
(ฉบับชั่วคราว ) พุทธศักราช 2557 บัญญัติไว ดังนี้  

๑.คุณสมบัติ ...  
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   1. คุณสมบัติ 
    1.1 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
    1.2 มีอายุไมต่ํากวา 35 ป ในวันท่ีไดรับการเสนอชื่อ  
   2.  ไมมีลักษณะตองหาม 

2.1  เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
2.2 เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต  
2.3  เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  
2.4 เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงาน

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาท่ีหรือถือวากระทําการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

2.5 เคยตองคําพิพากษาใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะ
ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ  

2.6 อยูระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือ
เคยถูกถอดถอนจากตําแหนง  

2.7 เคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําความผิดตอตําแหนง
หนาท่ีราชการ หรือความผิดตอตําแหนง หนาท่ีในการยุติธรรม หรือ
กระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด หรือกฎหมายเก่ียวกับการพนัน
ในฐานความผิดเปนเจามือหรือเจาสํานัก  

2.8 เคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิด    
อันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

จึ งขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบเสนอชื่อสมาชิก สภาปฏิรูปแหงชาติ              
ในนามขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   ดังนี ้

- ดานการศึกษา 

1. นายเสนห   ขาวโต   อดีตผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ผูเชี่ยวชาญ

ดานการศึกษา อบจ.ระยอง) 

- ดานการปกครองทองถ่ิน 

1. นายกิตติ   เกียรติ์มนตรี  รองนายก อบจ.ระยอง 

   มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดพิจารณาเห็นชอบ 
  เรียนทานประธาน สภาฯ ท่ีเคารพ เรื่องนี้เรื่องใหมและมีเวลาจํากัด ถาทานติดตาม
ขาวจะเห็นวา สภาปฏิรูปมีจํานวนท้ังหมด 250 ทาน ในสวนกลางและในสวนจังหวัด      
ในสวนจังหวัดจะมี ตัวแทนละ 1 คน มี 77 จังหวัด  ก็มี 77 คน เอา 77 ไปลบกับ 250     
ก็จะเหลือโควตาสวนกลาง จํานวน 173 คน และใหสิทธินิติบุคคลท่ีจะเสนอไดตามพระราช
กฤษฎีกา จํานวน 2 คนและผูท่ีเสนอตองอยูในระเบียบวาระผานท่ีประชุมสภาฯ และมีมติ
สภาฯ เห็นชอบ   และตองไปยื่นเอกสารท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งแตวันท่ี 14 สิงหาคม 
2557 ถึงวันท่ี 2 กันยายน 2557 ผมเอาเรื่องนี้เขามา ผานความเห็นชอบทานสมาชิกสภาฯ 
และไปยื่นท่ี กกต . เปนการใชสิทธิตามระบอบรัฐธรรมนูญชั่วคราวท่ีให อบจ .ในนาม         
นิติบุคคลเสนอได  แตเปนคนละสวนกัน สําหรับจังหวัดจะมีได 5 คน มีผูวาราชการจังหวัด
เปนประธาน ผูพิพากษาหัวหนาศาล นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ประธานองคกร  

เอกชนระดับ... 



- ๔๔ - 
 

เอกชนระดับตําบล ระดับจังหวัด และประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเปน
กรรมการสรรหา  จํานวน 5 คน ซ่ึงผมจะประชุมในวันท่ี 18 สิงหาคม 2557 นัดแรก         
ท่ีศาลากลางจังหวัดระยอง เพ่ือจะสรรหา 5 คน และ 5 คนนี้จะเสนอไปท่ีกรุงเทพเพ่ือใหเขา
เลือกมา 1 คนสําหรับโควต าจังหวัด อันนี้เราเสนอในชองสวนกลางและสัดสวนของ อบจ .   
2 คน และ 2 คนท่ีเสนอนี้ทานก็ตองรูจัก 1.นายเสนห ขาวโต คือผูเชี่ยวชาญท่ีชวยเรา       
ในเรื่องการศึกษา เราหวังวาการปฏิรูปเรื่องการศึกษาตองเปนคนท่ีรูจริงถึงจะเสนอแนะไดวา
การศึกษาเปนอยางไร และทานกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
เปนผูท่ีอยูในวงการทองถ่ิน ก็เสนอมาเพ่ือใหทานเห็นชอบ หากวาทานเห็นชอบในวันนี้มีมติ    
ก็จะตองกรอกประวัติ สงเรื่องเขาไปในกรุงเทพ เพ่ือใหไดรับการพิจารณาตอไป จึงเสนอให
ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

นายสุจินต สาครเสถียร   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯหรือไม  
   มีสมาชิกสภาฯ  จํานวน...๒๒...คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม  
  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบเสนอชื่อสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ  ในนามของ อบจ.

ระยอง  จํานวน ๒ ทาน  ดังนี้  1. ดานการศึกษา  ไดแก นายเสนห ขาวโต   2. ดานการ
ปกครองทองถ่ิน ไดแก นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง เปนผูเสนอ  โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเสนอช่ือสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ ในนามของ 
อบจ .ระยอง  จํานวน ๒ ทาน  ดังนี้ 1. ดานการศึกษา  ไดแก นายเสนห ขาวโต                         
2. ดานการปกครองทองถิ่น  ไดแก นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  

    เห็นชอบ           จํานวน ......๒๑.....คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง       จํานวน .......๑.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๑๑    เรื่อง   อ่ืนๆ  

นายสุจินต สาครเสถียร  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญ ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ 

ส.อบจ.อุทิศ ซื่อประเสริฐ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายอุทิศ       
ซื่อประเสริฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อําเภอเมือง อยากจะเรียนถาม
ทานนายก อบจ. เร่ืองที่นายก อบจ .พูดเมื่อตอนแรกวาในเร่ืองของทาง รพ .ระยอง ไดงบประมาณ
มาในการจัดสรางโรงพยาบาลเพิ่ม เพื่อที่จะเปนอุบัติเหตุฉุกเฉิน และตองการพื้นที่ที่ไมไกลเมืองมาก 
ผมมีพื้นที่สาธารณะในเขตซึ่งยังไมไดใชประโยชนอะไรอยู 1 แปลง ประมาณ 22 ไร อยูหางจากตัว
เมืองประมาณ 7 กิโลเมตร แตถาเขา ไปทางตะพงประมาณ 5 กิโลเมตร ถาทานนายก อบจ .คิดวา
เปนพื้นที่เหมาะสมก็จะไปปรึกษากับทางคณะกรรมการหมูบานซึ่งเปนเจาของพื้นที่สาธารณะ 
อยากจะใหมีโรงพยาบาลบางเพราะวาในพื้นที่รับผิดชอบของผมมีแตโรงงาน  

 

 

นายสุจินต... 
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นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญทานนายก อบจ. 
รองประธานสภาฯ(๑)  

นายปยะ ปตุเตชะ  ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กอนอ่ืนตองขอขอบคุณ
นายก อบจ. ที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณาโครงการตามระเบียบวาระจนมาถึงวาระอ่ืนๆ ซ่ึงตองเรียนวาเรื่อง 

ท่ีทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ไดอภิปรายเปนเรื่องท่ีทานอาจารยหมอจากโรงพยาบาล
ระยอง มาหาผมบอกวาโรงพยาบาลท่ีอยูในระยองตึกเต็มไปหมดไมสามารถพัฒนาอะไรได
แลว การเขาออกก็ยากเพราะไฟแดงเยอะ จนกระท่ังมีชาวบานบนวาไมเพียงพอและ        
ไมสะดวก หนึ่งในโครงการท่ีเราไปขอจากเงินพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออกเปนโครงการ  
มาบตาพุดครบวงจรท่ีขอมานานมากหลา ยรัฐบาลเรื่องของศูนยขยะ โรงพยาบาลไดเงินมา
เหมือนเราแตเขาไดครบและมีบางโครงการไปซํ้าซอนกับงบประมาณป ๒๕๕๘ แตเราไมให
เขาตัดงบประมาณ เราบอกวาท่ีซํ้าซอนนี้ตัดออกและเราจะเอาโครงการใหมสวมแทน อยูท่ี
ประมาณ ๘๐ ลานบาท แต ๘๐ ลานบาท เปนอาคารจึงตองไปเริ่มเป นโรงพยาบาลท่ีตองอยู
นอกเขตพ้ืนท่ีเมืองระยอง ตองหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการทําโรงพยาบาลระยอง นอกเขต
พ้ืนท่ีเมืองระยอง อันนี้เราคิดกันมานานแลว ในผลการศึกษาเรามีวาโรงพยาบาลระยองท่ีอยู
ในกลางเมืองระยองไมเหมาะสมแลว แตการท่ีจะยายโรงพยาบาลออกไปขางนอกไมใชเรื่ อง
งาย เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลระยองจริงๆตองเปนโรงพยาบาลศูนยรับเฉพาะคนไขท่ีหมอนัด
และคนไขท่ีมีโปรแกรมรักษาชัดเจน ไมใชมาโรงพยาบาลแบบทุกวัน วันละหลายพันคน ตองมี
โรงพยาบาลอ่ืนรองรับ ถามีเคสหนักก็คอยมาในเมืองระยอง สวนโรงพยาบาลระยองจะเปน
ศูนยใหญ อาจารย หมอทานมาหาผมแตกอนท่ีจะมาหาผมอาจารยหมอไดพบกับทานเลขาฯ 
ศุภศักดิ์ และอาจารยหมอไดอธิบายเรื่องราวไวอยางชัดเจนแตแค ๑ ชั่วโมงหรือไมก่ีชั่วโมง
เราไมมีทางรูไดเลยวาท่ีไหนเหมาะสม ทานสมาชิกสภาฯ ท่ีเสนอตองชวยกันดูใหอยูในพ้ืนท่ี
ใกลเมือง เปนท่ีสาธ ารณะไมไกลและไดตามศักยภาพ เราก็จะเสนอโดยให ผอ .รพ .และ
ทีมงานไปดูเพ่ือความเหมาะสม เราอาจจะเริ่มตนดวยงบประมาณป ๒๕๕๗ มาดําเนินการให
เปนเบื้องตนไดแตเรื่องสถานท่ีอาจจะรับไวและใหทานสมาชิกสภาฯ ชวยดูดวยวาในรอบ
เมืองตรงไหนท่ีสามารถดําเนินการไดเพ่ือความเห มาะสมและเกิดประโยชนกับพ่ีนองชาว
ระยองตอไป 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมี ผมขอปดประชุม  ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุม     
  เพ่ือสรางสรรคความเจริญใหทองถ่ิน ตลอดจนกระท่ั งใหความรวมมือ รวมใจ ในการดําเนิน
  กิจการของ องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ใหเกิดประโยชนสูงสุด แกพ่ีนองประชาชน         
  และทองถ่ินของเรา และทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแต ความสุข  ความสมหวัง ในสิ่งท่ี    
  พึงปรารถนาทุกประการ 
 
 
 
 
 

เลิกประชุม 
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เลิกประชุม  เวลา   ๑๘.๒๕ น. 
 
 

(ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หัวหนาฝายการประชุม 

 

                                                   (ลงชื่อ)          ผูตรวจรายงานการประชุม 
   (นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล) 

                                                      เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
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